

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1	กระบี่	เมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์	ยังไม่เปิดใช้
2	กระบี่	เกาะลันตา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง	ยังไม่เปิดใช้
3	กระบี่	เกาะลันตา	เทศบาลตำบลศาลาด่าน	ยังไม่เปิดใช้
4	กระบี่	อ่าวลึก	เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้	ยังไม่เปิดใช้
5	กระบี่	อ่าวลึก	องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้	ยังไม่เปิดใช้
6	กระบี่	อ่าวลึก	องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ	ยังไม่เปิดใช้
7	กระบี่	ปลายพระยา	เทศบาลตำบลปลายพระยา	ยังไม่เปิดใช้
8	กระบี่	ปลายพระยา	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน	ยังไม่เปิดใช้
9	กระบี่	เหนือคลอง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง	ยังไม่เปิดใช้
10	กาญจนบุรี	ไทรโยค	เทศบาลตำบลวังโพธิ์	ยังไม่เปิดใช้
11	กาญจนบุรี	ไทรโยค	องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์	ยังไม่เปิดใช้
12	กาญจนบุรี	ไทรโยค	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอติ	ยังไม่เปิดใช้
13	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย	ยังไม่เปิดใช้
14	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม	ยังไม่เปิดใช้
15	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	เทศบาลตำบลหนองรี	ยังไม่เปิดใช้
16	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี	ยังไม่เปิดใช้
17	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	องค์การบริหารส่วนตำบลช้องด่าน	ยังไม่เปิดใช้
18	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน	ยังไม่เปิดใช้
19	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ฉลวย	ยังไม่เปิดใช้
20	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	เทศบาลตำบลเอราวัณ	ยังไม่เปิดใช้
21	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน	ยังไม่เปิดใช้
22	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระbung	ยังไม่เปิดใช้
23	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลพงดึก	ยังไม่เปิดใช้
24	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม	ยังไม่เปิดใช้
25	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	ยังไม่เปิดใช้
26	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เทศบาลตำบลท่ามะกา	ยังไม่เปิดใช้
27	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ	ยังไม่เปิดใช้
28	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เทศบาลตำบลพระแท่น	ยังไม่เปิดใช้
29	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา	ยังไม่เปิดใช้
30	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้	ยังไม่เปิดใช้
31	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา	ยังไม่เปิดใช้
32	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลท่าม่วง	ยังไม่เปิดใช้
33	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง	ยังไม่เปิดใช้
34	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลหนองขาว	ยังไม่เปิดใช้
35	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว	ยังไม่เปิดใช้
36	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
37	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	ยังไม่เปิดใช้
38	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลสำโรง	ยังไม่เปิดใช้
39	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ	ยังไม่เปิดใช้
40	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลปลีล็อก	ยังไม่เปิดใช้
41	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง	ยังไม่เปิดใช้
42	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม	ยังไม่เปิดใช้
43	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	เทศบาลตำบลวังกะ	ยังไม่เปิดใช้
44	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล	ยังไม่เปิดใช้
45	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่	ยังไม่เปิดใช้
46	กาญจนบุรี	พนมทวน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน	ยังไม่เปิดใช้
47	กาญจนบุรี	พนมทวน	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ	ยังไม่เปิดใช้
48	กาญจนบุรี	พนมทวน	องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ	ยังไม่เปิดใช้
49	กาญจนบุรี	พนมทวน	เทศบาลตำบลตลาดเขต	ยังไม่เปิดใช้
50	กาญจนบุรี	พนมทวน	เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย	ยังไม่เปิดใช้
51	กาญจนบุรี	พนมทวน	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร	ยังไม่เปิดใช้
52	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน	ยังไม่เปิดใช้
53	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	ยังไม่เปิดใช้
54	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่า	ยังไม่เปิดใช้
55	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย	ยังไม่เปิดใช้
56	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย	ยังไม่เปิดใช้
57	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโต	ยังไม่เปิดใช้
58	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	ยังไม่เปิดใช้
59	กาญจนบุรี	หนองปรือ	เทศบาลตำบลหนองปลาไหล	ยังไม่เปิดใช้
60	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลกลางหมื่น	ยังไม่เปิดใช้
61	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม	ยังไม่เปิดใช้
62	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด	ยังไม่เปิดใช้
63	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ	ยังไม่เปิดใช้
64	กาฬสินธุ์	ห้วยเม็ก	เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
65	กาฬสินธุ์	คำม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลโพน	ยังไม่เปิดใช้
66	กาฬสินธุ์	คำม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง	ยังไม่เปิดใช้
67	กาฬสินธุ์	ท่าคันโท	เทศบาลตำบลกุดจิก	ยังไม่เปิดใช้
68	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม	ยังไม่เปิดใช้
69	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	องค์การบริหารส่วนตำบลคณที	ยังไม่เปิดใช้
70	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	เทศบาลตำบลเทพนคร	ยังไม่เปิดใช้
71	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย	ยังไม่เปิดใช้
72	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	องค์การบริหารส่วนตำบลธารังค์	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อบท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
73	กำแพงเพชร	ไทรงาม	เทศบาลตำบลไทรงาม	ยังไม่เปิดใช้
74	กำแพงเพชร	ไทรงาม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า	ยังไม่เปิดใช้
75	กำแพงเพชร	ไทรงาม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง	ยังไม่เปิดใช้
76	กำแพงเพชร	ไทรงาม	องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย	ยังไม่เปิดใช้
77	กำแพงเพชร	ไทรงาม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง	ยังไม่เปิดใช้
78	กำแพงเพชร	คลองลาน	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน	ยังไม่เปิดใช้
79	กำแพงเพชร	คลองลาน	องค์การบริหารส่วนตำบลลี้กงาม	ยังไม่เปิดใช้
80	กำแพงเพชร	ชาณุวรลักษบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง	ยังไม่เปิดใช้
81	กำแพงเพชร	ชาณุวรลักษบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ	ยังไม่เปิดใช้
82	กำแพงเพชร	ชาณุวรลักษบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลป่อถ้ำ	ยังไม่เปิดใช้
83	กำแพงเพชร	ชาณุวรลักษบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลโค่งไผ่	ยังไม่เปิดใช้
84	กำแพงเพชร	คลองขลุง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา	ยังไม่เปิดใช้
85	กำแพงเพชร	คลองขลุง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์	ยังไม่เปิดใช้
86	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้	ยังไม่เปิดใช้
87	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	องค์การบริหารส่วนตำบลวังควง	ยังไม่เปิดใช้
88	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	เทศบาลตำบลเขาคีรีส	ยังไม่เปิดใช้
89	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	เทศบาลตำบลคลองพิไกร	ยังไม่เปิดใช้
90	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง	ยังไม่เปิดใช้
91	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	เทศบาลตำบลทุ่งทราย	ยังไม่เปิดใช้
92	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง	ยังไม่เปิดใช้
93	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
94	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด	ยังไม่เปิดใช้
95	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี	ยังไม่เปิดใช้
96	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ยังไม่เปิดใช้
97	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู	ยังไม่เปิดใช้
98	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก	ยังไม่เปิดใช้
99	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	ยังไม่เปิดใช้
100	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	เทศบาลตำบลสาวะถี	ยังไม่เปิดใช้
101	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	เทศบาลเมืองศิลา	ยังไม่เปิดใช้
102	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	เทศบาลตำบลโนนท่อน	ยังไม่เปิดใช้
103	ขอนแก่น	บ้านฝาง	เทศบาลตำบลหนองบัว	ยังไม่เปิดใช้
104	ขอนแก่น	บ้านฝาง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง	ยังไม่เปิดใช้
105	ขอนแก่น	บ้านฝาง	เทศบาลตำบลโนนซ้อ	ยังไม่เปิดใช้
106	ขอนแก่น	บ้านฝาง	เทศบาลตำบลบ้านฝาง	ยังไม่เปิดใช้
107	ขอนแก่น	บ้านฝาง	เทศบาลตำบลแก่นฝาง	ยังไม่เปิดใช้
108	ขอนแก่น	บ้านฝาง	เทศบาลตำบลโคกงาม	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
109	ขอนแก่น	พระยืน	เทศบาลตำบลพระยืน	ยังไม่เปิดใช้
110	ขอนแก่น	หนองเรือ	เทศบาลตำบลหนองเรือ	ยังไม่เปิดใช้
111	ขอนแก่น	หนองเรือ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ	ยังไม่เปิดใช้
112	ขอนแก่น	หนองเรือ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง	ยังไม่เปิดใช้
113	ขอนแก่น	หนองเรือ	องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้	ยังไม่เปิดใช้
114	ขอนแก่น	หนองเรือ	เทศบาลตำบลหนองแก	ยังไม่เปิดใช้
115	ขอนแก่น	ชุมแพ	องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ	ยังไม่เปิดใช้
116	ขอนแก่น	สีชมพู	องค์การบริหารส่วนตำบลซำย่าง	ยังไม่เปิดใช้
117	ขอนแก่น	สีชมพู	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง	ยังไม่เปิดใช้
118	ขอนแก่น	น้ำพอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม	ยังไม่เปิดใช้
119	ขอนแก่น	น้ำพอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน	ยังไม่เปิดใช้
120	ขอนแก่น	อุบลรัตน์	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง	ยังไม่เปิดใช้
121	ขอนแก่น	อุบลรัตน์	เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์	ยังไม่เปิดใช้
122	ขอนแก่น	อุบลรัตน์	องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์	ยังไม่เปิดใช้
123	ขอนแก่น	บ้านไผ่	เทศบาลตำบลในเมือง	ยังไม่เปิดใช้
124	ขอนแก่น	บ้านไผ่	องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ	ยังไม่เปิดใช้
125	ขอนแก่น	บ้านไผ่	องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก	ยังไม่เปิดใช้
126	ขอนแก่น	บ้านไผ่	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง	ยังไม่เปิดใช้
127	ขอนแก่น	เปือยน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม	ยังไม่เปิดใช้
128	ขอนแก่น	เปือยน้อย	เทศบาลตำบลสระแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
129	ขอนแก่น	พล	องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก	ยังไม่เปิดใช้
130	ขอนแก่น	พล	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ	ยังไม่เปิดใช้
131	ขอนแก่น	พล	องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
132	ขอนแก่น	พล	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า	ยังไม่เปิดใช้
133	ขอนแก่น	พล	องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม	ยังไม่เปิดใช้
134	ขอนแก่น	พล	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขา	ยังไม่เปิดใช้
135	ขอนแก่น	แวงใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนิม	ยังไม่เปิดใช้
136	ขอนแก่น	แวงใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง	ยังไม่เปิดใช้
137	ขอนแก่น	แวงใหญ่	เทศบาลตำบลแวงใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
138	ขอนแก่น	แวงใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด	ยังไม่เปิดใช้
139	ขอนแก่น	แวงน้อย	เทศบาลตำบลแวงน้อย	ยังไม่เปิดใช้
140	ขอนแก่น	แวงน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย	ยังไม่เปิดใช้
141	ขอนแก่น	แวงน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว	ยังไม่เปิดใช้
142	ขอนแก่น	แวงน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา	ยังไม่เปิดใช้
143	ขอนแก่น	แวงน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด	ยังไม่เปิดใช้
144	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	เทศบาลตำบลหนองสองห้อง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
145	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง	ยังไม่เปิดใช้
146	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลคึมขาด	ยังไม่เปิดใช้
147	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ	ยังไม่เปิดใช้
148	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	ยังไม่เปิดใช้
149	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก	ยังไม่เปิดใช้
150	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่	ยังไม่เปิดใช้
151	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง	ยังไม่เปิดใช้
152	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด	ยังไม่เปิดใช้
153	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง	ยังไม่เปิดใช้
154	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	ยังไม่เปิดใช้
155	ขอนแก่น	ภูเวียง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ	ยังไม่เปิดใช้
156	ขอนแก่น	ภูเวียง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง	ยังไม่เปิดใช้
157	ขอนแก่น	ภูเวียง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น	ยังไม่เปิดใช้
158	ขอนแก่น	ภูเวียง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุมแสง	ยังไม่เปิดใช้
159	ขอนแก่น	ภูเวียง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า	ยังไม่เปิดใช้
160	ขอนแก่น	ภูเวียง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนसार	ยังไม่เปิดใช้
161	ขอนแก่น	ภูเวียง	องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย	ยังไม่เปิดใช้
162	ขอนแก่น	ภูเวียง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู	ยังไม่เปิดใช้
163	ขอนแก่น	ภูเวียง	องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ	ยังไม่เปิดใช้
164	ขอนแก่น	มัญจาคีรี	เทศบาลตำบลมัญจาคีรี	ยังไม่เปิดใช้
165	ขอนแก่น	มัญจาคีรี	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก	ยังไม่เปิดใช้
166	ขอนแก่น	มัญจาคีรี	เทศบาลตำบลนาข่า	ยังไม่เปิดใช้
167	ขอนแก่น	มัญจาคีรี	องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	ยังไม่เปิดใช้
168	ขอนแก่น	มัญจาคีรี	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	ยังไม่เปิดใช้
169	ขอนแก่น	ภูผาม่าน	เทศบาลตำบลโนนคอม	ยังไม่เปิดใช้
170	ขอนแก่น	ภูผาม่าน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาป	ยังไม่เปิดใช้
171	ขอนแก่น	ชำสูง	เทศบาลตำบลชำสูง	ยังไม่เปิดใช้
172	ขอนแก่น	บ้านแฮด	เทศบาลตำบลวังสวรรค์	ยังไม่เปิดใช้
173	ขอนแก่น	บ้านแฮด	เทศบาลตำบลโคกสำราญ	ยังไม่เปิดใช้
174	ขอนแก่น	โนนศิลา	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ	ยังไม่เปิดใช้
175	ขอนแก่น	โนนศิลา	องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
176	ขอนแก่น	โนนศิลา	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง	ยังไม่เปิดใช้
177	ขอนแก่น	เวียงเก่า	เทศบาลตำบลในเมือง	ยังไม่เปิดใช้
178	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์	ยังไม่เปิดใช้
179	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	ยังไม่เปิดใช้
180	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลเมืองจันทนิมิต	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
181	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลค่ายเนินวง	ยังไม่เปิดใช้
182	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	เทศบาลตำบลหนองบัว	ยังไม่เปิดใช้
183	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลบ่อ	ยังไม่เปิดใช้
184	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลวันยาว	ยังไม่เปิดใช้
185	จันทบุรี	ขลุง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส	ยังไม่เปิดใช้
186	จันทบุรี	ขลุง	เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ	ยังไม่เปิดใช้
187	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลตำบลเขาบายศรี	ยังไม่เปิดใช้
188	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	ยังไม่เปิดใช้
189	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน	ยังไม่เปิดใช้
190	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ยังไม่เปิดใช้
191	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลมะขาม	ยังไม่เปิดใช้
192	จันทบุรี	แหลมสิงห์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขี้ม	ยังไม่เปิดใช้
193	จันทบุรี	แหลมสิงห์	องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย	ยังไม่เปิดใช้
194	จันทบุรี	สอยดาว	องค์การบริหารส่วนตำบลสะเตตอน	ยังไม่เปิดใช้
195	จันทบุรี	แก่งหางแมว	เทศบาลตำบลพวา	ยังไม่เปิดใช้
196	จันทบุรี	นายายอาม	องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม	ยังไม่เปิดใช้
197	จันทบุรี	นายายอาม	องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ	ยังไม่เปิดใช้
198	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	เทศบาลตำบลคลองพลู	ยังไม่เปิดใช้
199	จันทบุรี	เขาคิชฌกูฏ	เทศบาลตำบลจันทเขลม	ยังไม่เปิดใช้
200	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา	ยังไม่เปิดใช้
201	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร	ยังไม่เปิดใช้
202	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลบางขนาก	ยังไม่เปิดใช้
203	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนารางค์	ยังไม่เปิดใช้
204	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี	ยังไม่เปิดใช้
205	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์	ยังไม่เปิดใช้
206	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน	ยังไม่เปิดใช้
207	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เทศบาลตำบลท่าข้าม	ยังไม่เปิดใช้
208	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ	ยังไม่เปิดใช้
209	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ	ยังไม่เปิดใช้
210	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน	ยังไม่เปิดใช้
211	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	เทศบาลเมืองแสนสุข	ยังไม่เปิดใช้
212	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ	ยังไม่เปิดใช้
213	ชลบุรี	หนองใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู	ยังไม่เปิดใช้
214	ชลบุรี	หนองใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง	ยังไม่เปิดใช้
215	ชลบุรี	พานทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประตู	ยังไม่เปิดใช้
216	ชลบุรี	พนัสนิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
217	ชลบุรี	พนัสนิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง	ยังไม่เปิดใช้
218	ชลบุรี	ศรีราชา	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	ยังไม่เปิดใช้
219	ชลบุรี	บ่อทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง	ยังไม่เปิดใช้
220	ชลบุรี	เกาะจันทร์	เทศบาลตำบลท่าบุญมี	ยังไม่เปิดใช้
221	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย	ยังไม่เปิดใช้
222	ชัยภูมิ	บ้านเขว้า	เทศบาลตำบลลุ่มลำชี	ยังไม่เปิดใช้
223	ชัยภูมิ	เนินสง่า	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเสียด	ยังไม่เปิดใช้
224	ชุมพร	เมืองชุมพร	เทศบาลเมืองชุมพร	ยังไม่เปิดใช้
225	ชุมพร	เมืองชุมพร	เทศบาลตำบลวังใหม่	ยังไม่เปิดใช้
226	ชุมพร	เมืองชุมพร	องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ	ยังไม่เปิดใช้
227	ชุมพร	ท่าแซะ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ	ยังไม่เปิดใช้
228	ชุมพร	พะโต๊ะ	องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง	ยังไม่เปิดใช้
229	ชุมพร	สวี	เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
230	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก	ยังไม่เปิดใช้
231	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	เทศบาลเมืองแม่เหียะ	ยังไม่เปิดใช้
232	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	เทศบาลตำบลป่าแดด	ยังไม่เปิดใช้
233	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	ยังไม่เปิดใช้
234	เชียงใหม่	จอมทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา	ยังไม่เปิดใช้
235	เชียงใหม่	จอมทอง	เทศบาลตำบลดอยแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
236	เชียงใหม่	แม่แจ่ม	เทศบาลตำบลแม่แจ่ม	ยังไม่เปิดใช้
237	เชียงใหม่	แม่แจ่ม	เทศบาลตำบลท่าผา	ยังไม่เปิดใช้
238	เชียงใหม่	แม่แจ่ม	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ	ยังไม่เปิดใช้
239	เชียงใหม่	แม่แจ่ม	องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน	ยังไม่เปิดใช้
240	เชียงใหม่	เขียงดาว	เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า	ยังไม่เปิดใช้
241	เชียงใหม่	เขียงดาว	เทศบาลตำบลเมืองาย	ยังไม่เปิดใช้
242	เชียงใหม่	เขียงดาว	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง	ยังไม่เปิดใช้
243	เชียงใหม่	เขียงดาว	เทศบาลตำบลปึงโค้ง	ยังไม่เปิดใช้
244	เชียงใหม่	เขียงดาว	เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง	ยังไม่เปิดใช้
245	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด	ยังไม่เปิดใช้
246	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	เทศบาลตำบลเชิงดอย	ยังไม่เปิดใช้
247	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	เทศบาลตำบลลวงเหนือ	ยังไม่เปิดใช้
248	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	เทศบาลตำบลป่าป๋อง	ยังไม่เปิดใช้
249	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	เทศบาลตำบลตลาดขวัญ	ยังไม่เปิดใช้
250	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	เทศบาลตำบลสารราษฎร์	ยังไม่เปิดใช้
251	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	เทศบาลตำบลแม่คือ	ยังไม่เปิดใช้
252	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	เทศบาลตำบลตลาดใหญ่	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
253	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง	ยังไม่เปิดใช้
254	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ	ยังไม่เปิดใช้
255	เชียงใหม่	แม่แตง	เทศบาลตำบลสันมหาพน	ยังไม่เปิดใช้
256	เชียงใหม่	แม่แตง	เทศบาลตำบลแม่แตง	ยังไม่เปิดใช้
257	เชียงใหม่	แม่แตง	เทศบาลตำบลแม่หอพระ	ยังไม่เปิดใช้
258	เชียงใหม่	แม่แตง	องค์การบริหารส่วนตำบลสบเป็ง	ยังไม่เปิดใช้
259	เชียงใหม่	แม่แตง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า	ยังไม่เปิดใช้
260	เชียงใหม่	แม่แตง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย	ยังไม่เปิดใช้
261	เชียงใหม่	แม่แตง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง	ยังไม่เปิดใช้
262	เชียงใหม่	แม่แตง	องค์การบริหารส่วนตำบลกืดช้าง	ยังไม่เปิดใช้
263	เชียงใหม่	แม่แตง	เทศบาลตำบลอินทขิล	ยังไม่เปิดใช้
264	เชียงใหม่	แม่ริม	เทศบาลตำบลแม่ริม	ยังไม่เปิดใช้
265	เชียงใหม่	แม่ริม	เทศบาลตำบลริมเหนือ	ยังไม่เปิดใช้
266	เชียงใหม่	แม่ริม	เทศบาลตำบลชีเหล็ก	ยังไม่เปิดใช้
267	เชียงใหม่	แม่ริม	เทศบาลตำบลแม่แรม	ยังไม่เปิดใช้
268	เชียงใหม่	แม่ริม	เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
269	เชียงใหม่	สะเมิง	เทศบาลตำบลสะเมิงใต้	ยังไม่เปิดใช้
270	เชียงใหม่	สะเมิง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ	ยังไม่เปิดใช้
271	เชียงใหม่	สะเมิง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่อแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
272	เชียงใหม่	สะเมิง	องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน	ยังไม่เปิดใช้
273	เชียงใหม่	ฝาง	เทศบาลตำบลเวียงฝาง	ยังไม่เปิดใช้
274	เชียงใหม่	ฝาง	องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น	ยังไม่เปิดใช้
275	เชียงใหม่	ฝาง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน	ยังไม่เปิดใช้
276	เชียงใหม่	ฝาง	เทศบาลตำบลบ้านแม่ขา	ยังไม่เปิดใช้
277	เชียงใหม่	ฝาง	เทศบาลตำบลแม่ขา	ยังไม่เปิดใช้
278	เชียงใหม่	แม่อาย	องค์การบริหารส่วนตำบลดอยกลาง	ยังไม่เปิดใช้
279	เชียงใหม่	แม่อาย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว	ยังไม่เปิดใช้
280	เชียงใหม่	แม่อาย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน	ยังไม่เปิดใช้
281	เชียงใหม่	พร้าว	เทศบาลตำบลป่าไผ่	ยังไม่เปิดใช้
282	เชียงใหม่	พร้าว	องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย	ยังไม่เปิดใช้
283	เชียงใหม่	พร้าว	เทศบาลตำบลบ้านโป่ง	ยังไม่เปิดใช้
284	เชียงใหม่	พร้าว	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน	ยังไม่เปิดใช้
285	เชียงใหม่	สันป่าตอง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง	ยังไม่เปิดใช้
286	เชียงใหม่	สันป่าตอง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า	ยังไม่เปิดใช้
287	เชียงใหม่	สันป่าตอง	เทศบาลตำบลทุ่งด้อม	ยังไม่เปิดใช้
288	เชียงใหม่	สันป่าตอง	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
289	เชียงใหม่	สันกำแพง	เทศบาลตำบลสันกำแพง	ยังไม่เปิดใช้
290	เชียงใหม่	สันกำแพง	องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง	ยังไม่เปิดใช้
291	เชียงใหม่	สันกำแพง	องค์การบริหารส่วนตำบลร่องวัวแดง	ยังไม่เปิดใช้
292	เชียงใหม่	สันกำแพง	เทศบาลตำบลออนใต้	ยังไม่เปิดใช้
293	เชียงใหม่	สันกำแพง	เทศบาลตำบลสันกลาง	ยังไม่เปิดใช้
294	เชียงใหม่	สันทราย	เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	ยังไม่เปิดใช้
295	เชียงใหม่	สันทราย	เทศบาลตำบลสันพระเนตร	ยังไม่เปิดใช้
296	เชียงใหม่	สันทราย	เทศบาลตำบลสันป่าเปา	ยังไม่เปิดใช้
297	เชียงใหม่	สันทราย	เทศบาลตำบลหนองแห่ียง	ยังไม่เปิดใช้
298	เชียงใหม่	สันทราย	เทศบาลตำบลแม่แฝก	ยังไม่เปิดใช้
299	เชียงใหม่	สันทราย	เทศบาลตำบลเมืองเส้น	ยังไม่เปิดใช้
300	เชียงใหม่	หางดง	เทศบาลตำบลหางดง	ยังไม่เปิดใช้
301	เชียงใหม่	หางดง	เทศบาลตำบลหนองแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
302	เชียงใหม่	หางดง	เทศบาลตำบลหารแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
303	เชียงใหม่	หางดง	เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
304	เชียงใหม่	หางดง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง	ยังไม่เปิดใช้
305	เชียงใหม่	หางดง	องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข้า	ยังไม่เปิดใช้
306	เชียงใหม่	หางดง	เทศบาลตำบลบ้านแหวน	ยังไม่เปิดใช้
307	เชียงใหม่	หางดง	เทศบาลตำบลสันผักหวาน	ยังไม่เปิดใช้
308	เชียงใหม่	หางดง	เทศบาลตำบลหนองควาย	ยังไม่เปิดใช้
309	เชียงใหม่	ฮอด	เทศบาลตำบลท่าข้าม	ยังไม่เปิดใช้
310	เชียงใหม่	ฮอด	เทศบาลตำบลบ่อหลวง	ยังไม่เปิดใช้
311	เชียงใหม่	ดอยเต่า	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเตือ	ยังไม่เปิดใช้
312	เชียงใหม่	ดอยเต่า	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น	ยังไม่เปิดใช้
313	เชียงใหม่	ดอยเต่า	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งทุ่ง	ยังไม่เปิดใช้
314	เชียงใหม่	อมก๋อย	เทศบาลตำบลอมก๋อย	ยังไม่เปิดใช้
315	เชียงใหม่	อมก๋อย	องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง	ยังไม่เปิดใช้
316	เชียงใหม่	สารภี	เทศบาลตำบลสารภี	ยังไม่เปิดใช้
317	เชียงใหม่	สารภี	เทศบาลตำบลขมภู	ยังไม่เปิดใช้
318	เชียงใหม่	สารภี	เทศบาลตำบลไชยสถาน	ยังไม่เปิดใช้
319	เชียงใหม่	สารภี	เทศบาลตำบลหนองแฝก	ยังไม่เปิดใช้
320	เชียงใหม่	สารภี	เทศบาลตำบลดอนแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
321	เชียงใหม่	สารภี	เทศบาลตำบลท่าวังตาล	ยังไม่เปิดใช้
322	เชียงใหม่	สารภี	เทศบาลตำบลป่าบง	ยังไม่เปิดใช้
323	เชียงใหม่	เวียงแหง	เทศบาลตำบลแสนไห	ยังไม่เปิดใช้
324	เชียงใหม่	ไชยปราการ	เทศบาลตำบลหนองบัว	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
325	เชียงใหม่	แม่วาง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง	ยังไม่เปิดใช้
326	เชียงใหม่	แม่วาง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเป่า	ยังไม่เปิดใช้
327	เชียงใหม่	แม่ออน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์	ยังไม่เปิดใช้
328	เชียงใหม่	แม่ออน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
329	เชียงใหม่	แม่ออน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา	ยังไม่เปิดใช้
330	เชียงใหม่	ดอยหล่อ	เทศบาลตำบลสันติสุข	ยังไม่เปิดใช้
331	เชียงใหม่	กัลยาณิวัฒนา	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด	ยังไม่เปิดใช้
332	เชียงใหม่	กัลยาณิวัฒนา	องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง	ยังไม่เปิดใช้
333	ตราด	เมืองตราด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน	ยังไม่เปิดใช้
334	ตราด	เมืองตราด	องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
335	ตราด	เมืองตราด	องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม	ยังไม่เปิดใช้
336	ตราด	เมืองตราด	เทศบาลตำบลซำราก	ยังไม่เปิดใช้
337	ตราด	คลองใหญ่	เทศบาลตำบลหาดเล็ก	ยังไม่เปิดใช้
338	ตราด	เกาะกูด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	ยังไม่เปิดใช้
339	ตราด	เกาะช้าง	เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้	ยังไม่เปิดใช้
340	ตาก	เมืองตาก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ	ยังไม่เปิดใช้
341	ตาก	เมืองตาก	เทศบาลตำบลไม้งาม	ยังไม่เปิดใช้
342	ตาก	เมืองตาก	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริน	ยังไม่เปิดใช้
343	ตาก	เมืองตาก	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	ยังไม่เปิดใช้
344	ตาก	เมืองตาก	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ	ยังไม่เปิดใช้
345	ตาก	เมืองตาก	เทศบาลตำบลหนองบัวใต้	ยังไม่เปิดใช้
346	ตาก	บ้านตาก	องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก	ยังไม่เปิดใช้
347	ตาก	บ้านตาก	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด	ยังไม่เปิดใช้
348	ตาก	บ้านตาก	องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก	ยังไม่เปิดใช้
349	ตาก	บ้านตาก	เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ	ยังไม่เปิดใช้
350	ตาก	สามเงา	องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา	ยังไม่เปิดใช้
351	ตาก	สามเงา	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน	ยังไม่เปิดใช้
352	ตาก	สามเงา	องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี	ยังไม่เปิดใช้
353	ตาก	สามเงา	องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์	ยังไม่เปิดใช้
354	ตาก	แม่ระมาด	เทศบาลตำบลแม่ระมาด	ยังไม่เปิดใช้
355	ตาก	แม่ระมาด	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด	ยังไม่เปิดใช้
356	ตาก	แม่ระมาด	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	ยังไม่เปิดใช้
357	ตาก	แม่ระมาด	องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ	ยังไม่เปิดใช้
358	ตาก	ท่าสองยาง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान	ยังไม่เปิดใช้
359	ตาก	ท่าสองยาง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ะหลวง	ยังไม่เปิดใช้
360	ตาก	ท่าสองยาง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
361	ตาก	แม่สอด	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ	ยังไม่เปิดใช้
362	ตาก	แม่สอด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ	ยังไม่เปิดใช้
363	ตาก	แม่สอด	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา	ยังไม่เปิดใช้
364	ตาก	แม่สอด	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด	ยังไม่เปิดใช้
365	ตาก	แม่สอด	องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง	ยังไม่เปิดใช้
366	ตาก	พบพระ	เทศบาลตำบลพบพระ	ยังไม่เปิดใช้
367	ตาก	พบพระ	องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ	ยังไม่เปิดใช้
368	ตาก	พบพระ	องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์	ยังไม่เปิดใช้
369	ตาก	พบพระ	องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์	ยังไม่เปิดใช้
370	ตาก	อุ้มผาง	เทศบาลตำบลอุ้มผาง	ยังไม่เปิดใช้
371	ตาก	อุ้มผาง	องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง	ยังไม่เปิดใช้
372	ตาก	วังเจ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง	ยังไม่เปิดใช้
373	ตาก	วังเจ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์	ยังไม่เปิดใช้
374	ตาก	วังเจ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง	ยังไม่เปิดใช้
375	นครนายก	เมืองนครนายก	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาย	ยังไม่เปิดใช้
376	นครนายก	เมืองนครนายก	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา	ยังไม่เปิดใช้
377	นครนายก	เมืองนครนายก	องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร	ยังไม่เปิดใช้
378	นครนายก	เมืองนครนายก	องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา	ยังไม่เปิดใช้
379	นครนายก	เมืองนครนายก	องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง	ยังไม่เปิดใช้
380	นครนายก	เมืองนครนายก	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี	ยังไม่เปิดใช้
381	นครนายก	บ้านนา	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรึก	ยังไม่เปิดใช้
382	นครนายก	บ้านนา	องค์การบริหารส่วนตำบลอาษา	ยังไม่เปิดใช้
383	นครนายก	บ้านนา	องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง	ยังไม่เปิดใช้
384	นครนายก	องครักษ์	องค์การบริหารส่วนตำบลศิระกระเบื้อง	ยังไม่เปิดใช้
385	นครนายก	องครักษ์	องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด	ยังไม่เปิดใช้
386	นครนายก	องครักษ์	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
387	นครปฐม	เมืองนครปฐม	องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน	ยังไม่เปิดใช้
388	นครปฐม	เมืองนครปฐม	เทศบาลตำบลธรรมศาลา	ยังไม่เปิดใช้
389	นครปฐม	เมืองนครปฐม	องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา	ยังไม่เปิดใช้
390	นครปฐม	เมืองนครปฐม	เทศบาลตำบลมาบแค	ยังไม่เปิดใช้
391	นครปฐม	เมืองนครปฐม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	ยังไม่เปิดใช้
392	นครปฐม	เมืองนครปฐม	เทศบาลตำบลบ่อพลับ	ยังไม่เปิดใช้
393	นครปฐม	เมืองนครปฐม	เทศบาลเมืองนครปฐม	ยังไม่เปิดใช้
394	นครปฐม	เมืองนครปฐม	องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู	ยังไม่เปิดใช้
395	นครปฐม	เมืองนครปฐม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง	ยังไม่เปิดใช้
396	นครปฐม	เมืองนครปฐม	เทศบาลเมืองสามค้ายเพื่อก	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
397	นครปฐม	เมืองนครปฐม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง	ยังไม่เปิดใช้
398	นครปฐม	เมืองนครปฐม	องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น	ยังไม่เปิดใช้
399	นครปฐม	เมืองนครปฐม	เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ	ยังไม่เปิดใช้
400	นครปฐม	เมืองนครปฐม	องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระเทียม	ยังไม่เปิดใช้
401	นครปฐม	เมืองนครปฐม	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า	ยังไม่เปิดใช้
402	นครปฐม	เมืองนครปฐม	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้	ยังไม่เปิดใช้
403	นครปฐม	เมืองนครปฐม	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	ยังไม่เปิดใช้
404	นครปฐม	กำแพงแสน	เทศบาลตำบลกำแพงแสน	ยังไม่เปิดใช้
405	นครปฐม	กำแพงแสน	องค์การบริหารส่วนตำบลกระต๊อบ	ยังไม่เปิดใช้
406	นครปฐม	กำแพงแสน	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก	ยังไม่เปิดใช้
407	นครปฐม	กำแพงแสน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง	ยังไม่เปิดใช้
408	นครปฐม	กำแพงแสน	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง	ยังไม่เปิดใช้
409	นครปฐม	กำแพงแสน	องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีม	ยังไม่เปิดใช้
410	นครปฐม	กำแพงแสน	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว	ยังไม่เปิดใช้
411	นครปฐม	กำแพงแสน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน	ยังไม่เปิดใช้
412	นครปฐม	กำแพงแสน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง	ยังไม่เปิดใช้
413	นครปฐม	กำแพงแสน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	ยังไม่เปิดใช้
414	นครปฐม	กำแพงแสน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว	ยังไม่เปิดใช้
415	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี	ยังไม่เปิดใช้
416	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
417	นครปฐม	นครชัยศรี	เทศบาลตำบลขุนแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
418	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด	ยังไม่เปิดใช้
419	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ	ยังไม่เปิดใช้
420	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์	ยังไม่เปิดใช้
421	นครปฐม	นครชัยศรี	เทศบาลตำบลศิระทอง	ยังไม่เปิดใช้
422	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว	ยังไม่เปิดใช้
423	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน	ยังไม่เปิดใช้
424	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง	ยังไม่เปิดใช้
425	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก	ยังไม่เปิดใช้
426	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู	ยังไม่เปิดใช้
427	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด	ยังไม่เปิดใช้
428	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า	ยังไม่เปิดใช้
429	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	ยังไม่เปิดใช้
430	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลจิวราย	ยังไม่เปิดใช้
431	นครปฐม	นครชัยศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยยवास	ยังไม่เปิดใช้
432	นครปฐม	ดอนตูม	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
433	นครปฐม	ดอนตูม	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน	ยังไม่เปิดใช้
434	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา	ยังไม่เปิดใช้
435	นครปฐม	บางเลน	เทศบาลตำบลบางหลวง	ยังไม่เปิดใช้
436	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง	ยังไม่เปิดใช้
437	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี	ยังไม่เปิดใช้
438	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ	ยังไม่เปิดใช้
439	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า	ยังไม่เปิดใช้
440	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล	ยังไม่เปิดใช้
441	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม	ยังไม่เปิดใช้
442	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม	ยังไม่เปิดใช้
443	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า	ยังไม่เปิดใช้
444	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง	ยังไม่เปิดใช้
445	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์	ยังไม่เปิดใช้
446	นครปฐม	บางเลน	เทศบาลตำบลลำพญา	ยังไม่เปิดใช้
447	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง	ยังไม่เปิดใช้
448	นครปฐม	สามพราน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	ยังไม่เปิดใช้
449	นครปฐม	สามพราน	องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง	ยังไม่เปิดใช้
450	นครปฐม	สามพราน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดย	ยังไม่เปิดใช้
451	นครปฐม	สามพราน	เทศบาลเมืองสามพราน	ยังไม่เปิดใช้
452	นครปฐม	สามพราน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง	ยังไม่เปิดใช้
453	นครปฐม	สามพราน	เทศบาลเมืองไร่ขิง	ยังไม่เปิดใช้
454	นครปฐม	สามพราน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด	ยังไม่เปิดใช้
455	นครปฐม	สามพราน	เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม	ยังไม่เปิดใช้
456	นครปฐม	สามพราน	องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา	ยังไม่เปิดใช้
457	นครปฐม	สามพราน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	ยังไม่เปิดใช้
458	นครปฐม	พุทธมณฑล	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา	ยังไม่เปิดใช้
459	นครปฐม	พุทธมณฑล	องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์	ยังไม่เปิดใช้
460	นครพนม	เมืองนครพนม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	ยังไม่เปิดใช้
461	นครพนม	เมืองนครพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	ยังไม่เปิดใช้
462	นครพนม	เมืองนครพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า	ยังไม่เปิดใช้
463	นครพนม	เมืองนครพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง	ยังไม่เปิดใช้
464	นครพนม	เมืองนครพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเดย	ยังไม่เปิดใช้
465	นครพนม	เมืองนครพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก	ยังไม่เปิดใช้
466	นครพนม	ปลาปาก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี	ยังไม่เปิดใช้
467	นครพนม	ปลาปาก	องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ	ยังไม่เปิดใช้
468	นครพนม	ปลาปาก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
469	นครพนม	ท่าอุเทน	เทศบาลตำบลเวินพระบาท	ยังไม่เปิดใช้
470	นครพนม	ท่าอุเทน	องค์การบริหารส่วนตำบลลุมราช	ยังไม่เปิดใช้
471	นครพนม	บ้านแพง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	ยังไม่เปิดใช้
472	นครพนม	ธาตุพนม	เทศบาลตำบลธาตุพนม	ยังไม่เปิดใช้
473	นครพนม	ธาตุพนม	เทศบาลตำบลฝั่งแดง	ยังไม่เปิดใช้
474	นครพนม	ธาตุพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง	ยังไม่เปิดใช้
475	นครพนม	ธาตุพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์	ยังไม่เปิดใช้
476	นครพนม	ธาตุพนม	เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	ยังไม่เปิดใช้
477	นครพนม	เรณูนคร	เทศบาลตำบลเรณูนคร	ยังไม่เปิดใช้
478	นครพนม	เรณูนคร	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด	ยังไม่เปิดใช้
479	นครพนม	เรณูนคร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างหิน	ยังไม่เปิดใช้
480	นครพนม	นาแก	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก	ยังไม่เปิดใช้
481	นครพนม	นาแก	เทศบาลตำบลพระซอง	ยังไม่เปิดใช้
482	นครพนม	นาแก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์	ยังไม่เปิดใช้
483	นครพนม	นาแก	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง	ยังไม่เปิดใช้
484	นครพนม	นาแก	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง	ยังไม่เปิดใช้
485	นครพนม	นาแก	องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู	ยังไม่เปิดใช้
486	นครพนม	ศรีสงคราม	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ	ยังไม่เปิดใช้
487	นครพนม	ศรีสงคราม	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม	ยังไม่เปิดใช้
488	นครพนม	นาหว้า	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า	ยังไม่เปิดใช้
489	นครพนม	นาหว้า	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว	ยังไม่เปิดใช้
490	นครพนม	นาหว้า	องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
491	นครพนม	โพนสวรรค์	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ	ยังไม่เปิดใช้
492	นครพนม	โพนสวรรค์	องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน	ยังไม่เปิดใช้
493	นครพนม	นาทม	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย	ยังไม่เปิดใช้
494	นครพนม	วังยาง	องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด	ยังไม่เปิดใช้
495	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ยังไม่เปิดใช้
496	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	เทศบาลนครนครราชสีมา	ยังไม่เปิดใช้
497	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก	ยังไม่เปิดใช้
498	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	เทศบาลตำบลโคกสูง	ยังไม่เปิดใช้
499	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	เทศบาลตำบลปรุใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
500	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง	ยังไม่เปิดใช้
501	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม	ยังไม่เปิดใช้
502	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	เทศบาลตำบลห้วยทะเล	ยังไม่เปิดใช้
503	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ	ยังไม่เปิดใช้
504	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	เทศบาลตำบลจ้อหอ	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
505	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด	ยังไม่เปิดใช้
506	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	เทศบาลตำบลโคกกรวด	ยังไม่เปิดใช้
507	นครราชสีมา	ครบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ	ยังไม่เปิดใช้
508	นครราชสีมา	ครบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้หิน	ยังไม่เปิดใช้
509	นครราชสีมา	ครบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก	ยังไม่เปิดใช้
510	นครราชสีมา	ครบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน	ยังไม่เปิดใช้
511	นครราชสีมา	เสิงสาง	องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง	ยังไม่เปิดใช้
512	นครราชสีมา	เสิงสาง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์	ยังไม่เปิดใช้
513	นครราชสีมา	เสิงสาง	องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูรณ์	ยังไม่เปิดใช้
514	นครราชสีมา	คง	เทศบาลตำบลเทพาลัย	ยังไม่เปิดใช้
515	นครราชสีมา	คง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
516	นครราชสีมา	คง	องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์	ยังไม่เปิดใช้
517	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์	ยังไม่เปิดใช้
518	นครราชสีมา	จักราช	เทศบาลตำบลจักราช	ยังไม่เปิดใช้
519	นครราชสีมา	จักราช	องค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง	ยังไม่เปิดใช้
520	นครราชสีมา	จักราช	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง	ยังไม่เปิดใช้
521	นครราชสีมา	จักราช	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง	ยังไม่เปิดใช้
522	นครราชสีมา	จักราช	องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน	ยังไม่เปิดใช้
523	นครราชสีมา	โชคชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา	ยังไม่เปิดใช้
524	นครราชสีมา	โชคชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง	ยังไม่เปิดใช้
525	นครราชสีมา	โชคชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ	ยังไม่เปิดใช้
526	นครราชสีมา	โชคชัย	เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	ยังไม่เปิดใช้
527	นครราชสีมา	โชคชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย	ยังไม่เปิดใช้
528	นครราชสีมา	โชคชัย	เทศบาลตำบลด่านเกวียน	ยังไม่เปิดใช้
529	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน	ยังไม่เปิดใช้
530	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน	ยังไม่เปิดใช้
531	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง	ยังไม่เปิดใช้
532	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	องค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้	ยังไม่เปิดใช้
533	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	เทศบาลตำบลหนองกรด	ยังไม่เปิดใช้
534	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด	ยังไม่เปิดใช้
535	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด	ยังไม่เปิดใช้
536	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
537	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร	ยังไม่เปิดใช้
538	นครราชสีมา	โนนไทย	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย	ยังไม่เปิดใช้
539	นครราชสีมา	โนนไทย	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	ยังไม่เปิดใช้
540	นครราชสีมา	โนนไทย	เทศบาลตำบลโคกสวาย	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
541	นครราชสีมา	โนนไทย	องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ	ยังไม่เปิดใช้
542	นครราชสีมา	โนนสูง	เทศบาลตำบลโนนสูง	ยังไม่เปิดใช้
543	นครราชสีมา	โนนสูง	เทศบาลตำบลใหม่	ยังไม่เปิดใช้
544	นครราชสีมา	โนนสูง	เทศบาลตำบลลาดแค	ยังไม่เปิดใช้
545	นครราชสีมา	โนนสูง	เทศบาลตำบลมะค่า	ยังไม่เปิดใช้
546	นครราชสีมา	โนนสูง	องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม	ยังไม่เปิดใช้
547	นครราชสีมา	โนนสูง	เทศบาลตำบลด่านคล้า	ยังไม่เปิดใช้
548	นครราชสีมา	โนนสูง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท	ยังไม่เปิดใช้
549	นครราชสีมา	โนนสูง	องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล	ยังไม่เปิดใช้
550	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	เทศบาลตำบลโนนเมือง	ยังไม่เปิดใช้
551	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	องค์การบริหารส่วนตำบลชีริก	ยังไม่เปิดใช้
552	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร	ยังไม่เปิดใช้
553	นครราชสีมา	บัวใหญ่	เทศบาลเมืองบัวใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
554	นครราชสีมา	บัวใหญ่	เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด	ยังไม่เปิดใช้
555	นครราชสีมา	บัวใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง	ยังไม่เปิดใช้
556	นครราชสีมา	ประทาย	เทศบาลตำบลประทาย	ยังไม่เปิดใช้
557	นครราชสีมา	ประทาย	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	ยังไม่เปิดใช้
558	นครราชสีมา	ประทาย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง	ยังไม่เปิดใช้
559	นครราชสีมา	ประทาย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย	ยังไม่เปิดใช้
560	นครราชสีมา	ประทาย	องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย	ยังไม่เปิดใช้
561	นครราชสีมา	ประทาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน	ยังไม่เปิดใช้
562	นครราชสีมา	ปักธงชัย	เทศบาลเมืองเมืองปัก	ยังไม่เปิดใช้
563	นครราชสีมา	ปักธงชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย	ยังไม่เปิดใช้
564	นครราชสีมา	ปักธงชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลวัง	ยังไม่เปิดใช้
565	นครราชสีมา	ปักธงชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช	ยังไม่เปิดใช้
566	นครราชสีมา	ปักธงชัย	เทศบาลตำบลลำนางแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
567	นครราชสีมา	ปักธงชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม	ยังไม่เปิดใช้
568	นครราชสีมา	ปักธงชัย	เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง	ยังไม่เปิดใช้
569	นครราชสีมา	พิมาย	องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน	ยังไม่เปิดใช้
570	นครราชสีมา	พิมาย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	ยังไม่เปิดใช้
571	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง	ยังไม่เปิดใช้
572	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา	ยังไม่เปิดใช้
573	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด	ยังไม่เปิดใช้
574	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก	ยังไม่เปิดใช้
575	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน	ยังไม่เปิดใช้
576	นครราชสีมา	ชุมพวง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
577	นครราชสีมา	ชุมพวง	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข	ยังไม่เปิดใช้
578	นครราชสีมา	ชุมพวง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด	ยังไม่เปิดใช้
579	นครราชสีมา	ชุมพวง	องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร	ยังไม่เปิดใช้
580	นครราชสีมา	ชุมพวง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	ยังไม่เปิดใช้
581	นครราชสีมา	ชุมพวง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ	ยังไม่เปิดใช้
582	นครราชสีมา	สูงเนิน	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา	ยังไม่เปิดใช้
583	นครราชสีมา	สูงเนิน	องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช	ยังไม่เปิดใช้
584	นครราชสีมา	สูงเนิน	องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า	ยังไม่เปิดใช้
585	นครราชสีมา	สูงเนิน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้	ยังไม่เปิดใช้
586	นครราชสีมา	สีคิ้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว	ยังไม่เปิดใช้
587	นครราชสีมา	สีคิ้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	ยังไม่เปิดใช้
588	นครราชสีมา	สีคิ้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลลูกต๋อย	ยังไม่เปิดใช้
589	นครราชสีมา	สีคิ้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
590	นครราชสีมา	สีคิ้ว	เทศบาลเมืองสีคิ้ว	ยังไม่เปิดใช้
591	นครราชสีมา	สีคิ้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่	ยังไม่เปิดใช้
592	นครราชสีมา	ปากช่อง	เทศบาลเมืองปากช่อง	ยังไม่เปิดใช้
593	นครราชสีมา	ปากช่อง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	ยังไม่เปิดใช้
594	นครราชสีมา	ปากช่อง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย	ยังไม่เปิดใช้
595	นครราชสีมา	ปากช่อง	เทศบาลตำบลสีมามงคล	ยังไม่เปิดใช้
596	นครราชสีมา	ปากช่อง	องค์การบริหารส่วนตำบลจันทัก	ยังไม่เปิดใช้
597	นครราชสีมา	ปากช่อง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระทะ	ยังไม่เปิดใช้
598	นครราชสีมา	ปากช่อง	เทศบาลตำบลหมูสี	ยังไม่เปิดใช้
599	นครราชสีมา	ปากช่อง	องค์การบริหารส่วนตำบลขงพระ	ยังไม่เปิดใช้
600	นครราชสีมา	ปากช่อง	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง	ยังไม่เปิดใช้
601	นครราชสีมา	ปากช่อง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง	ยังไม่เปิดใช้
602	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	ยังไม่เปิดใช้
603	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	เทศบาลตำบลหนองหัวแรด	ยังไม่เปิดใช้
604	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า	ยังไม่เปิดใช้
605	นครราชสีมา	แก่งสนามนาง	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล	ยังไม่เปิดใช้
606	นครราชสีมา	โนนแดง	เทศบาลตำบลโนนแดง	ยังไม่เปิดใช้
607	นครราชสีมา	โนนแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร	ยังไม่เปิดใช้
608	นครราชสีมา	โนนแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	ยังไม่เปิดใช้
609	นครราชสีมา	โนนแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
610	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว	ยังไม่เปิดใช้
611	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์	ยังไม่เปิดใช้
612	นครราชสีมา	เทพารักษ์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
613	นครราชสีมา	เทพารักษ์	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ	ยังไม่เปิดใช้
614	นครราชสีมา	เมืองยาง	องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก	ยังไม่เปิดใช้
615	นครราชสีมา	พระทองคำ	เทศบาลตำบลสระพระ	ยังไม่เปิดใช้
616	นครราชสีมา	พระทองคำ	องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด	ยังไม่เปิดใช้
617	นครราชสีมา	พระทองคำ	องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม	ยังไม่เปิดใช้
618	นครราชสีมา	พระทองคำ	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง	ยังไม่เปิดใช้
619	นครราชสีมา	พระทองคำ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	ยังไม่เปิดใช้
620	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	เทศบาลตำบลขุย	ยังไม่เปิดใช้
621	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	เทศบาลตำบลหนองบัววง	ยังไม่เปิดใช้
622	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	เทศบาลตำบลไพล	ยังไม่เปิดใช้
623	นครราชสีมา	บัวลาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล	ยังไม่เปิดใช้
624	นครราชสีมา	บัวลาย	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน	ยังไม่เปิดใช้
625	นครราชสีมา	บัวลาย	เทศบาลตำบลหนองบัวลาย	ยังไม่เปิดใช้
626	นครราชสีมา	บัวลาย	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย	ยังไม่เปิดใช้
627	นครราชสีมา	บัวลาย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า	ยังไม่เปิดใช้
628	นครราชสีมา	สีดา	เทศบาลตำบลสีดา	ยังไม่เปิดใช้
629	นครราชสีมา	สีดา	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่	ยังไม่เปิดใช้
630	นครราชสีมา	สีดา	องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง	ยังไม่เปิดใช้
631	นครราชสีมา	สีดา	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาโตใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
632	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง	ยังไม่เปิดใช้
633	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่าล้อม	ยังไม่เปิดใช้
634	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา	ยังไม่เปิดใช้
635	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ	ยังไม่เปิดใช้
636	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ	ยังไม่เปิดใช้
637	นครศรีธรรมราช	พรหมคีรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ	ยังไม่เปิดใช้
638	นครศรีธรรมราช	พรหมคีรี	องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี	ยังไม่เปิดใช้
639	นครศรีธรรมราช	ลานสกา	เทศบาลตำบลลานสกา	ยังไม่เปิดใช้
640	นครศรีธรรมราช	ลานสกา	องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน	ยังไม่เปิดใช้
641	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย	ยังไม่เปิดใช้
642	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง	ยังไม่เปิดใช้
643	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	เทศบาลตำบลไม้เรียง	ยังไม่เปิดใช้
644	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง	ยังไม่เปิดใช้
645	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลไสหรำ	ยังไม่เปิดใช้
646	นครศรีธรรมราช	ฉวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง	ยังไม่เปิดใช้
647	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เทศบาลตำบลพิปูน	ยังไม่เปิดใช้
648	นครศรีธรรมราช	พิปูน	องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
649	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เทศบาลตำบลกะทูน	ยังไม่เปิดใช้
650	นครศรีธรรมราช	เขียร์ใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลเขียร์ใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
651	นครศรีธรรมราช	เขียร์ใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	ยังไม่เปิดใช้
652	นครศรีธรรมราช	เขียร์ใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท	ยังไม่เปิดใช้
653	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด	ยังไม่เปิดใช้
654	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	ยังไม่เปิดใช้
655	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์	ยังไม่เปิดใช้
656	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	ยังไม่เปิดใช้
657	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	องค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชั้น	ยังไม่เปิดใช้
658	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิทอง	ยังไม่เปิดใช้
659	นครศรีธรรมราช	ทุ่งสง	เทศบาลตำบลชะมาย	ยังไม่เปิดใช้
660	นครศรีธรรมราช	ทุ่งสง	เทศบาลตำบลทิวัง	ยังไม่เปิดใช้
661	นครศรีธรรมราช	ทุ่งสง	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก	ยังไม่เปิดใช้
662	นครศรีธรรมราช	นาบอน	เทศบาลตำบลนาบอน	ยังไม่เปิดใช้
663	นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	เทศบาลตำบลท่ายาง	ยังไม่เปิดใช้
664	นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน	ยังไม่เปิดใช้
665	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	เทศบาลเมืองปากพนัง	ยังไม่เปิดใช้
666	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ	ยังไม่เปิดใช้
667	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก	ยังไม่เปิดใช้
668	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพ็ง	ยังไม่เปิดใช้
669	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลชานาบนาก	ยังไม่เปิดใช้
670	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	ยังไม่เปิดใช้
671	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	ยังไม่เปิดใช้
672	นครศรีธรรมราช	สิชล	องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน	ยังไม่เปิดใช้
673	นครศรีธรรมราช	สิชล	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	ยังไม่เปิดใช้
674	นครศรีธรรมราช	ขนอม	เทศบาลตำบลอ่าวขนอม	ยังไม่เปิดใช้
675	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	เทศบาลตำบลหน้าสदन	ยังไม่เปิดใช้
676	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร	ยังไม่เปิดใช้
677	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม	ยังไม่เปิดใช้
678	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	เทศบาลตำบลเกาะเพชร	ยังไม่เปิดใช้
679	นครศรีธรรมราช	บางขัน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	ยังไม่เปิดใช้
680	นครศรีธรรมราช	บางขัน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม	ยังไม่เปิดใช้
681	นครศรีธรรมราช	ถ้าพรธรนา	องค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพรธรนา	ยังไม่เปิดใช้
682	นครศรีธรรมราช	จุฬาภรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่า	ยังไม่เปิดใช้
683	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ	ยังไม่เปิดใช้
684	นครศรีธรรมราช	นบพิตำ	องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
685	นครศรีธรรมราช	ข้างกลาง	เทศบาลตำบลสวนขัน	ยังไม่เปิดใช้
686	นครศรีธรรมราช	เฉลิมพระเกียรติ	เทศบาลตำบลดอนตรอ	ยังไม่เปิดใช้
687	นครศรีธรรมราช	เฉลิมพระเกียรติ	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	ยังไม่เปิดใช้
688	นครศรีธรรมราช	เฉลิมพระเกียรติ	เทศบาลตำบลทางพูน	ยังไม่เปิดใช้
689	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์	ยังไม่เปิดใช้
690	นครสวรรค์	โกรกพระ	เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ	ยังไม่เปิดใช้
691	นครสวรรค์	โกรกพระ	เทศบาลตำบลบางประมุง	ยังไม่เปิดใช้
692	นครสวรรค์	ชุมแสง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้	ยังไม่เปิดใช้
693	นครสวรรค์	ชุมแสง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน	ยังไม่เปิดใช้
694	นครสวรรค์	ชุมแสง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ	ยังไม่เปิดใช้
695	นครสวรรค์	หนองบัว	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ยังไม่เปิดใช้
696	นครสวรรค์	หนองบัว	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม	ยังไม่เปิดใช้
697	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจิว	ยังไม่เปิดใช้
698	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง	ยังไม่เปิดใช้
699	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
700	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง	ยังไม่เปิดใช้
701	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า	ยังไม่เปิดใช้
702	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน	ยังไม่เปิดใช้
703	นครสวรรค์	ตาคลี	เทศบาลตำบลช่องแค	ยังไม่เปิดใช้
704	นครสวรรค์	ตาคลี	องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค	ยังไม่เปิดใช้
705	นครสวรรค์	ท่าตะโก	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา	ยังไม่เปิดใช้
706	นครสวรรค์	ไพศาลี	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเตี๋ย	ยังไม่เปิดใช้
707	นครสวรรค์	ไพศาลี	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย	ยังไม่เปิดใช้
708	นครสวรรค์	ไพศาลี	องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำสัด	ยังไม่เปิดใช้
709	นครสวรรค์	ไพศาลี	องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย	ยังไม่เปิดใช้
710	นครสวรรค์	ไพศาลี	องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม	ยังไม่เปิดใช้
711	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	เทศบาลตำบลพยุหะ	ยังไม่เปิดใช้
712	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา	ยังไม่เปิดใช้
713	นครสวรรค์	ลาดยาว	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม	ยังไม่เปิดใช้
714	นครสวรรค์	ลาดยาว	องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง	ยังไม่เปิดใช้
715	นครสวรรค์	ลาดยาว	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร	ยังไม่เปิดใช้
716	นครสวรรค์	ลาดยาว	เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ	ยังไม่เปิดใช้
717	นครสวรรค์	ลาดยาว	องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
718	นครสวรรค์	ตากฟ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า	ยังไม่เปิดใช้
719	นครสวรรค์	ตากฟ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล	ยังไม่เปิดใช้
720	นครสวรรค์	ตากฟ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
721	นครสวรรค์	ชุมตาบง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง	ยังไม่เปิดใช้
722	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลนครนนทบุรี	ยังไม่เปิดใช้
723	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่	ยังไม่เปิดใช้
724	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	ยังไม่เปิดใช้
725	นนทบุรี	บางกรวย	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน	ยังไม่เปิดใช้
726	นนทบุรี	บางกรวย	เทศบาลตำบลปลายบาง	ยังไม่เปิดใช้
727	นนทบุรี	บางกรวย	องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์	ยังไม่เปิดใช้
728	นนทบุรี	บางกรวย	เทศบาลตำบลศาลากลาง	ยังไม่เปิดใช้
729	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบางเลน	ยังไม่เปิดใช้
730	นนทบุรี	บางใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	ยังไม่เปิดใช้
731	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองบางบัวทอง	ยังไม่เปิดใช้
732	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองบางคูวัด	ยังไม่เปิดใช้
733	นนทบุรี	บางบัวทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลลำไผ่	ยังไม่เปิดใช้
734	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองพิมลราช	ยังไม่เปิดใช้
735	นนทบุรี	ไทรน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม	ยังไม่เปิดใช้
736	นนทบุรี	ไทรน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
737	นนทบุรี	ไทรน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี	ยังไม่เปิดใช้
738	นนทบุรี	ไทรน้อย	เทศบาลตำบลไทรน้อย	ยังไม่เปิดใช้
739	นนทบุรี	ไทรน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง	ยังไม่เปิดใช้
740	นนทบุรี	ไทรน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
741	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เทศบาลนครปากเกร็ด	ยังไม่เปิดใช้
742	นนทบุรี	ปากเกร็ด	องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์	ยังไม่เปิดใช้
743	นนทบุรี	ปากเกร็ด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม	ยังไม่เปิดใช้
744	นนทบุรี	ปากเกร็ด	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ	ยังไม่เปิดใช้
745	นนทบุรี	ปากเกร็ด	องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด	ยังไม่เปิดใช้
746	นนทบุรี	ปากเกร็ด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย	ยังไม่เปิดใช้
747	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เทศบาลตำบลบางพลับ	ยังไม่เปิดใช้
748	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	ยังไม่เปิดใช้
749	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ	ยังไม่เปิดใช้
750	นราธิวาส	ตากใบ	องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน	ยังไม่เปิดใช้
751	นราธิวาส	ตากใบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต	ยังไม่เปิดใช้
752	นราธิวาส	บาเจาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะสาวอ	ยังไม่เปิดใช้
753	นราธิวาส	บาเจาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี	ยังไม่เปิดใช้
754	นราธิวาส	บาเจาะ	เทศบาลตำบลตันไทร	ยังไม่เปิดใช้
755	นราธิวาส	บาเจาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ	ยังไม่เปิดใช้
756	นราธิวาส	บาเจาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเราะเหนือ	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
757	นราธิวาส	บาเจาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะใต้	ยังไม่เปิดใช้
758	นราธิวาส	ยี่งอ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ	ยังไม่เปิดใช้
759	นราธิวาส	ยี่งอ	องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา	ยังไม่เปิดใช้
760	นราธิวาส	ระแงะ	องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมีส	ยังไม่เปิดใช้
761	นราธิวาส	ระแงะ	องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ	ยังไม่เปิดใช้
762	นราธิวาส	ระแงะ	องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ	ยังไม่เปิดใช้
763	นราธิวาส	ระแงะ	องค์การบริหารส่วนตำบลปาโงสะโต	ยังไม่เปิดใช้
764	นราธิวาส	ระแงะ	องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม	ยังไม่เปิดใช้
765	นราธิวาส	ระแงะ	องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก	ยังไม่เปิดใช้
766	นราธิวาส	รือเสาะ	เทศบาลตำบลรือเสาะ	ยังไม่เปิดใช้
767	นราธิวาส	รือเสาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ	ยังไม่เปิดใช้
768	นราธิวาส	รือเสาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลเรียง	ยังไม่เปิดใช้
769	นราธิวาส	รือเสาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง	ยังไม่เปิดใช้
770	นราธิวาส	รือเสาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ	ยังไม่เปิดใช้
771	นราธิวาส	รือเสาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี	ยังไม่เปิดใช้
772	นราธิวาส	ศรีสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลชากอ	ยังไม่เปิดใช้
773	นราธิวาส	ศรีสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร	ยังไม่เปิดใช้
774	นราธิวาส	ศรีสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี	ยังไม่เปิดใช้
775	นราธิวาส	ศรีสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง	ยังไม่เปิดใช้
776	นราธิวาส	ศรีสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต	ยังไม่เปิดใช้
777	นราธิวาส	แว้ง	องค์การบริหารส่วนตำบลขอละเจะ	ยังไม่เปิดใช้
778	นราธิวาส	แว้ง	เทศบาลตำบลบูเกะตา	ยังไม่เปิดใช้
779	นราธิวาส	แว้ง	องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ	ยังไม่เปิดใช้
780	นราธิวาส	สุคีริน	เทศบาลตำบลสุคีริน	ยังไม่เปิดใช้
781	นราธิวาส	สุคีริน	องค์การบริหารส่วนตำบลลรมไทร	ยังไม่เปิดใช้
782	นราธิวาส	สุโหงโกลก	เทศบาลเมืองสุโหงโกลก	ยังไม่เปิดใช้
783	นราธิวาส	สุโหงโกลก	เทศบาลตำบลปาเสมัส	ยังไม่เปิดใช้
784	นราธิวาส	สุโหงโกลก	องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ	ยังไม่เปิดใช้
785	นราธิวาส	สุโหงปาดี	องค์การบริหารส่วนตำบลกาชะ	ยังไม่เปิดใช้
786	น่าน	เมืองน่าน	เทศบาลเมืองน่าน	ยังไม่เปิดใช้
787	น่าน	เมืองน่าน	องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์	ยังไม่เปิดใช้
788	น่าน	เมืองน่าน	เทศบาลตำบลตุ้ไต้	ยังไม่เปิดใช้
789	น่าน	บ้านหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี	ยังไม่เปิดใช้
790	น่าน	น่าน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ	ยังไม่เปิดใช้
791	น่าน	น่าน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน	ยังไม่เปิดใช้
792	น่าน	บ่อ	เทศบาลตำบลศิลาแลง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
793	น่าน	ปัว	องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร	ยังไม่เปิดใช้
794	น่าน	ท่าวังผา	องค์การบริหารส่วนตำบลริม	ยังไม่เปิดใช้
795	น่าน	ท่าวังผา	องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง	ยังไม่เปิดใช้
796	น่าน	เวียงสา	องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา	ยังไม่เปิดใช้
797	น่าน	ทุ่งช้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง	ยังไม่เปิดใช้
798	น่าน	เขียงกลาง	เทศบาลตำบลเขียงกลาง	ยังไม่เปิดใช้
799	น่าน	เขียงกลาง	องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ	ยังไม่เปิดใช้
800	น่าน	นาหมื่น	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี	ยังไม่เปิดใช้
801	น่าน	นาหมื่น	องค์การบริหารส่วนตำบลปึงหลวง	ยังไม่เปิดใช้
802	น่าน	บ่อเกลือ	เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้	ยังไม่เปิดใช้
803	น่าน	สองแคว	องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง	ยังไม่เปิดใช้
804	น่าน	สองแคว	เทศบาลตำบลยอด	ยังไม่เปิดใช้
805	น่าน	ภูเพียง	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น	ยังไม่เปิดใช้
806	น่าน	ภูเพียง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่ง	ยังไม่เปิดใช้
807	น่าน	เฉลิมพระเกียรติ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น	ยังไม่เปิดใช้
808	น่าน	เฉลิมพระเกียรติ	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน	ยังไม่เปิดใช้
809	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	เทศบาลตำบลบ้านบัว	ยังไม่เปิดใช้
810	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	ยังไม่เปิดใช้
811	บุรีรัมย์	หนองกี่	เทศบาลตำบลหนองกี่	ยังไม่เปิดใช้
812	บุรีรัมย์	ละหานทราย	เทศบาลตำบลละหานทราย	ยังไม่เปิดใช้
813	บุรีรัมย์	ละหานทราย	องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย	ยังไม่เปิดใช้
814	บุรีรัมย์	บ้านกรวด	เทศบาลตำบลหนองไม้งาม	ยังไม่เปิดใช้
815	บุรีรัมย์	พุทไธสง	องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	ยังไม่เปิดใช้
816	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน	ยังไม่เปิดใช้
817	บุรีรัมย์	สตึก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
818	บุรีรัมย์	นาโพธิ์	เทศบาลตำบลนาโพธิ์	ยังไม่เปิดใช้
819	บุรีรัมย์	พลับพลายชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขัน	ยังไม่เปิดใช้
820	บุรีรัมย์	ห้วยราช	เทศบาลตำบลห้วยราช	ยังไม่เปิดใช้
821	บุรีรัมย์	บ้านใหม่ไชยพจน์	องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง	ยังไม่เปิดใช้
822	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	เทศบาลเมืองปทุมธานี	ยังไม่เปิดใช้
823	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	เทศบาลตำบลบ้านใหม่	ยังไม่เปิดใช้
824	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	เทศบาลตำบลบ้านกลาง	ยังไม่เปิดใช้
825	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	เทศบาลตำบลบางหลวง	ยังไม่เปิดใช้
826	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแซง	ยังไม่เปิดใช้
827	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง	ยังไม่เปิดใช้
828	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	เทศบาลตำบลบางเต็อ	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
829	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด	ยังไม่เปิดใช้
830	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	เทศบาลตำบลบางพูน	ยังไม่เปิดใช้
831	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	เทศบาลเมืองบางกะดี	ยังไม่เปิดใช้
832	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย	ยังไม่เปิดใช้
833	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	เทศบาลตำบลหลักหก	ยังไม่เปิดใช้
834	ปทุมธานี	คลองหลวง	เทศบาลเมืองท่าโขลง	ยังไม่เปิดใช้
835	ปทุมธานี	คลองหลวง	เทศบาลเมืองคลองหลวง	ยังไม่เปิดใช้
836	ปทุมธานี	คลองหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม	ยังไม่เปิดใช้
837	ปทุมธานี	คลองหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า	ยังไม่เปิดใช้
838	ปทุมธานี	ธัญบุรี	เทศบาลตำบลธัญบุรี	ยังไม่เปิดใช้
839	ปทุมธานี	ธัญบุรี	เทศบาลเมืองสนั่นริศ	ยังไม่เปิดใช้
840	ปทุมธานี	หนองเสือ	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา	ยังไม่เปิดใช้
841	ปทุมธานี	หนองเสือ	เทศบาลตำบลหนองสามวัง	ยังไม่เปิดใช้
842	ปทุมธานี	หนองเสือ	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ	ยังไม่เปิดใช้
843	ปทุมธานี	หนองเสือ	องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์	ยังไม่เปิดใช้
844	ปทุมธานี	ลาดหลุมแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
845	ปทุมธานี	ลาดหลุมแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง	ยังไม่เปิดใช้
846	ปทุมธานี	ลาดหลุมแก้ว	เทศบาลตำบลคูขวาง	ยังไม่เปิดใช้
847	ปทุมธานี	ลาดหลุมแก้ว	เทศบาลตำบลคลองพระอุดม	ยังไม่เปิดใช้
848	ปทุมธานี	ลำลูกกา	เทศบาลเมืองลาดสวาย	ยังไม่เปิดใช้
849	ปทุมธานี	ลำลูกกา	องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร	ยังไม่เปิดใช้
850	ปทุมธานี	ลำลูกกา	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห	ยังไม่เปิดใช้
851	ปทุมธานี	ลำลูกกา	องค์การบริหารส่วนตำบลพีชอุดม	ยังไม่เปิดใช้
852	ปทุมธานี	สามโคก	เทศบาลตำบลบางเดย	ยังไม่เปิดใช้
853	ปทุมธานี	สามโคก	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย	ยังไม่เปิดใช้
854	ปทุมธานี	สามโคก	องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ	ยังไม่เปิดใช้
855	ปทุมธานี	สามโคก	เทศบาลตำบลเขียงรากใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
856	ปทุมธานี	สามโคก	องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงรากน้อย	ยังไม่เปิดใช้
857	ปทุมธานี	สามโคก	องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบื้อง	ยังไม่เปิดใช้
858	ประจวบคีรีขันธ์	เมืองประจวบคีรีขันธ์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ยังไม่เปิดใช้
859	ประจวบคีรีขันธ์	เมืองประจวบคีรีขันธ์	เทศบาลตำบลคลองวาฬ	ยังไม่เปิดใช้
860	ประจวบคีรีขันธ์	เมืองประจวบคีรีขันธ์	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ	ยังไม่เปิดใช้
861	ประจวบคีรีขันธ์	เมืองประจวบคีรีขันธ์	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	ยังไม่เปิดใช้
862	ประจวบคีรีขันธ์	เมืองประจวบคีรีขันธ์	เทศบาลตำบลกม.5	ยังไม่เปิดใช้
863	ประจวบคีรีขันธ์	เมืองประจวบคีรีขันธ์	องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย	ยังไม่เปิดใช้
864	ประจวบคีรีขันธ์	เมืองประจวบคีรีขันธ์	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
865	ประจวบคีรีขันธ์	กุยบุรี	เทศบาลตำบลกุยบุรี	ยังไม่เปิดใช้
866	ประจวบคีรีขันธ์	สามร้อยยอด	เทศบาลตำบลไร่ใหม่	ยังไม่เปิดใช้
867	ประจวบคีรีขันธ์	กุยบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	ยังไม่เปิดใช้
868	ประจวบคีรีขันธ์	กุยบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู	ยังไม่เปิดใช้
869	ประจวบคีรีขันธ์	กุยบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย	ยังไม่เปิดใช้
870	ประจวบคีรีขันธ์	ทับสะแก	เทศบาลตำบลทับสะแก	ยังไม่เปิดใช้
871	ประจวบคีรีขันธ์	ทับสะแก	องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก	ยังไม่เปิดใช้
872	ประจวบคีรีขันธ์	ทับสะแก	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง	ยังไม่เปิดใช้
873	ประจวบคีรีขันธ์	ทับสะแก	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน	ยังไม่เปิดใช้
874	ประจวบคีรีขันธ์	ทับสะแก	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	ยังไม่เปิดใช้
875	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ	ยังไม่เปิดใช้
876	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์	ยังไม่เปิดใช้
877	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	เทศบาลตำบลร่อนทอง	ยังไม่เปิดใช้
878	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	เทศบาลตำบลบ้านกรูด	ยังไม่เปิดใช้
879	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย	ยังไม่เปิดใช้
880	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพานน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก	ยังไม่เปิดใช้
881	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพานน้อย	เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย	ยังไม่เปิดใช้
882	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพานน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลข้างแรม	ยังไม่เปิดใช้
883	ประจวบคีรีขันธ์	ปราณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี	ยังไม่เปิดใช้
884	ประจวบคีรีขันธ์	ปราณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ	ยังไม่เปิดใช้
885	ประจวบคีรีขันธ์	ปราณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต่ม	ยังไม่เปิดใช้
886	ประจวบคีรีขันธ์	ปราณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลวังก้ง	ยังไม่เปิดใช้
887	ประจวบคีรีขันธ์	ปราณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว	ยังไม่เปิดใช้
888	ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	เทศบาลเมืองหัวหิน	ยังไม่เปิดใช้
889	ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร	ยังไม่เปิดใช้
890	ประจวบคีรีขันธ์	สามร้อยยอด	องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด	ยังไม่เปิดใช้
891	ประจวบคีรีขันธ์	สามร้อยยอด	องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย	ยังไม่เปิดใช้
892	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	ยังไม่เปิดใช้
893	ปัตตานี	โคกโพธิ์	เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	ยังไม่เปิดใช้
894	ปัตตานี	โคกโพธิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน	ยังไม่เปิดใช้
895	ปัตตานี	โคกโพธิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลข้างไหนดก	ยังไม่เปิดใช้
896	ปัตตานี	ปะนาเระ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก	ยังไม่เปิดใช้
897	ปัตตานี	มายอ	องค์การบริหารส่วนตำบลถนน	ยังไม่เปิดใช้
898	ปัตตานี	มายอ	องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง	ยังไม่เปิดใช้
899	ปัตตานี	ทุ่งยางแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน	ยังไม่เปิดใช้
900	ปัตตานี	ทุ่งยางแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากู	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
901	ปัตตานี	สายบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ	ยังไม่เปิดใช้
902	ปัตตานี	สายบุรี	เทศบาลตำบลเดระบอน	ยังไม่เปิดใช้
903	ปัตตานี	สายบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	ยังไม่เปิดใช้
904	ปัตตานี	ยะหริ่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลยามู	ยังไม่เปิดใช้
905	ปัตตานี	ยะหริ่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย	ยังไม่เปิดใช้
906	ปัตตานี	ยะหริ่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลราตาบั้งยัง	ยังไม่เปิดใช้
907	ปัตตานี	ยะหริ่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์	ยังไม่เปิดใช้
908	ปัตตานี	ยะรัง	องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน	ยังไม่เปิดใช้
909	ปัตตานี	ยะรัง	องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด	ยังไม่เปิดใช้
910	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	ยังไม่เปิดใช้
911	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน	ยังไม่เปิดใช้
912	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง	ยังไม่เปิดใช้
913	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก	ยังไม่เปิดใช้
914	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน	ยังไม่เปิดใช้
915	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา	ยังไม่เปิดใช้
916	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว	ยังไม่เปิดใช้
917	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม	ยังไม่เปิดใช้
918	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	เทศบาลตำบลท่าเรือ	ยังไม่เปิดใช้
919	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง	ยังไม่เปิดใช้
920	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย	ยังไม่เปิดใช้
921	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง	ยังไม่เปิดใช้
922	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า	ยังไม่เปิดใช้
923	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก	ยังไม่เปิดใช้
924	พระนครศรีอยุธยา	นครหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น	ยังไม่เปิดใช้
925	พระนครศรีอยุธยา	นครหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	ยังไม่เปิดใช้
926	พระนครศรีอยุธยา	นครหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก	ยังไม่เปิดใช้
927	พระนครศรีอยุธยา	บางไทร	เทศบาลตำบลบางไทร	ยังไม่เปิดใช้
928	พระนครศรีอยุธยา	บางไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย	ยังไม่เปิดใช้
929	พระนครศรีอยุธยา	บางไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า	ยังไม่เปิดใช้
930	พระนครศรีอยุธยา	บางไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลโพแดง	ยังไม่เปิดใช้
931	พระนครศรีอยุธยา	บางบาล	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง	ยังไม่เปิดใช้
932	พระนครศรีอยุธยา	บางบาล	องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว	ยังไม่เปิดใช้
933	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ	ยังไม่เปิดใช้
934	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	เทศบาลเมืองบ้านกรุด	ยังไม่เปิดใช้
935	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม	ยังไม่เปิดใช้
936	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
937	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน	ยังไม่เปิดใช้
938	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	เทศบาลตำบลบ้านสร้าง	ยังไม่เปิดใช้
939	พระนครศรีอยุธยา	บางปะหัน	เทศบาลตำบลบางปะหัน	ยังไม่เปิดใช้
940	พระนครศรีอยุธยา	บางปะหัน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน	ยังไม่เปิดใช้
941	พระนครศรีอยุธยา	บางปะหัน	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชอง	ยังไม่เปิดใช้
942	พระนครศรีอยุธยา	บางปะหัน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี	ยังไม่เปิดใช้
943	พระนครศรีอยุธยา	ผักไห่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค	ยังไม่เปิดใช้
944	พระนครศรีอยุธยา	ผักไห่	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	ยังไม่เปิดใช้
945	พระนครศรีอยุธยา	ผักไห่	องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี	ยังไม่เปิดใช้
946	พระนครศรีอยุธยา	ผักไห่	องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก	ยังไม่เปิดใช้
947	พระนครศรีอยุธยา	ภาชี	เทศบาลตำบลภาชี	ยังไม่เปิดใช้
948	พระนครศรีอยุธยา	ภาชี	องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม	ยังไม่เปิดใช้
949	พระนครศรีอยุธยา	ภาชี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส	ยังไม่เปิดใช้
950	พระนครศรีอยุธยา	ลาดบัวหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง	ยังไม่เปิดใช้
951	พระนครศรีอยุธยา	ลาดบัวหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลคู่สลอด	ยังไม่เปิดใช้
952	พระนครศรีอยุธยา	วังน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ	ยังไม่เปิดใช้
953	พระนครศรีอยุธยา	เสนา	เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด	ยังไม่เปิดใช้
954	พระนครศรีอยุธยา	เสนา	เทศบาลตำบลสามกอ	ยังไม่เปิดใช้
955	พระนครศรีอยุธยา	เสนา	องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้	ยังไม่เปิดใช้
956	พระนครศรีอยุธยา	เสนา	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง	ยังไม่เปิดใช้
957	พระนครศรีอยุธยา	บางซ้าย	เทศบาลตำบลบางซ้าย	ยังไม่เปิดใช้
958	พระนครศรีอยุธยา	บางซ้าย	องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
959	พระนครศรีอยุธยา	อุทัย	องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา	ยังไม่เปิดใช้
960	พระนครศรีอยุธยา	อุทัย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม	ยังไม่เปิดใช้
961	พระนครศรีอยุธยา	อุทัย	องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า	ยังไม่เปิดใช้
962	พระนครศรีอยุธยา	มหาราช	เทศบาลตำบลมหาราช	ยังไม่เปิดใช้
963	พระนครศรีอยุธยา	บ้านแพรก	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	ยังไม่เปิดใช้
964	พะเยา	เมืองพะเยา	เทศบาลเมืองพะเยา	ยังไม่เปิดใช้
965	พะเยา	เมืองพะเยา	เทศบาลตำบลบ้านด้า	ยังไม่เปิดใช้
966	พะเยา	เมืองพะเยา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	ยังไม่เปิดใช้
967	พะเยา	เมืองพะเยา	เทศบาลตำบลแม่ปืม	ยังไม่เปิดใช้
968	พะเยา	เมืองพะเยา	เทศบาลตำบลแม่กา	ยังไม่เปิดใช้
969	พะเยา	เมืองพะเยา	เทศบาลตำบลบ้านใหม่	ยังไม่เปิดใช้
970	พะเยา	เมืองพะเยา	องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย	ยังไม่เปิดใช้
971	พะเยา	เมืองพะเยา	เทศบาลตำบลท่าจำปี	ยังไม่เปิดใช้
972	พะเยา	จุน	เทศบาลตำบลเวียงล่อ	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
973	พะเยา	จุน	เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง	ยังไม่เปิดใช้
974	พะเยา	เชียงคำ	เทศบาลตำบลเชียงคำ	ยังไม่เปิดใช้
975	พะเยา	เชียงคำ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน	ยังไม่เปิดใช้
976	พะเยา	เชียงคำ	เทศบาลตำบลเรียง	ยังไม่เปิดใช้
977	พะเยา	เชียงคำ	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน	ยังไม่เปิดใช้
978	พะเยา	เชียงคำ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข	ยังไม่เปิดใช้
979	พะเยา	เชียงม่วน	เทศบาลตำบลเชียงม่วน	ยังไม่เปิดใช้
980	พะเยา	เชียงม่วน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง	ยังไม่เปิดใช้
981	พะเยา	ดอกคำใต้	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป็น	ยังไม่เปิดใช้
982	พะเยา	ดอกคำใต้	เทศบาลตำบลห้วยลาน	ยังไม่เปิดใช้
983	พะเยา	ดอกคำใต้	องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง	ยังไม่เปิดใช้
984	พะเยา	ดอกคำใต้	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	ยังไม่เปิดใช้
985	พะเยา	ดอกคำใต้	องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ	ยังไม่เปิดใช้
986	พะเยา	ดอกคำใต้	องค์การบริหารส่วนตำบลคือเรียง	ยังไม่เปิดใช้
987	พะเยา	ปง	องค์การบริหารส่วนตำบลลอย	ยังไม่เปิดใช้
988	พะเยา	ปง	องค์การบริหารส่วนตำบลผาข้างน้อย	ยังไม่เปิดใช้
989	พะเยา	ปง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง	ยังไม่เปิดใช้
990	พะเยา	ปง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร	ยังไม่เปิดใช้
991	พะเยา	แม่ใจ	เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
992	พะเยา	แม่ใจ	เทศบาลตำบลศรีถ้อย	ยังไม่เปิดใช้
993	พะเยา	แม่ใจ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก	ยังไม่เปิดใช้
994	พะเยา	แม่ใจ	เทศบาลตำบลป่าแฝก	ยังไม่เปิดใช้
995	พะเยา	แม่ใจ	เทศบาลตำบลบ้านเหล่า	ยังไม่เปิดใช้
996	พะเยา	ภูซาง	องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง	ยังไม่เปิดใช้
997	พะเยา	ภูซาง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	ยังไม่เปิดใช้
998	พะเยา	ภูซาง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย	ยังไม่เปิดใช้
999	พะเยา	ภูซาง	เทศบาลตำบลสบง	ยังไม่เปิดใช้
1000	พะเยา	ภูกามยาว	เทศบาลตำบลดงเจน	ยังไม่เปิดใช้
1001	พิจิตร	เมืองพิจิตร	เทศบาลเมืองพิจิตร	ยังไม่เปิดใช้
1002	พิจิตร	กะเปอง	เทศบาลตำบลท่านา	ยังไม่เปิดใช้
1003	พิจิตร	ทับปุด	เทศบาลตำบลทับปุด	ยังไม่เปิดใช้
1004	พิจิตร	ทับปุด	องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย	ยังไม่เปิดใช้
1005	พิจิตร	ท้ายเหมือง	เทศบาลตำบลลำแก่น	ยังไม่เปิดใช้
1006	พิจิตร	เมืองพิจิตร	เทศบาลตำบลตานาน	ยังไม่เปิดใช้
1007	พิจิตร	กงหรา	เทศบาลตำบลชะรัด	ยังไม่เปิดใช้
1008	พิจิตร	กงหรา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจลิม	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1009	พัทลุง	กงหรา	เทศบาลตำบลคลองทรายขาว	ยังไม่เปิดใช้
1010	พัทลุง	กงหรา	เทศบาลตำบลสมหวัง	ยังไม่เปิดใช้
1011	พัทลุง	เขาชัยสน	เทศบาลตำบลเขาชัยสน	ยังไม่เปิดใช้
1012	พัทลุง	เขาชัยสน	องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	ยังไม่เปิดใช้
1013	พัทลุง	เขาชัยสน	เทศบาลตำบลจองถนน	ยังไม่เปิดใช้
1014	พัทลุง	เขาชัยสน	เทศบาลตำบลโคกม่วง	ยังไม่เปิดใช้
1015	พัทลุง	ตะโหมด	เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	ยังไม่เปิดใช้
1016	พัทลุง	ตะโหมด	เทศบาลตำบลคลองใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1017	พัทลุง	ควนขนุน	เทศบาลตำบลทะเลน้อย	ยังไม่เปิดใช้
1018	พัทลุง	ควนขนุน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์	ยังไม่เปิดใช้
1019	พัทลุง	ควนขนุน	เทศบาลตำบลแหลมโดนด	ยังไม่เปิดใช้
1020	พัทลุง	ควนขนุน	องค์การบริหารส่วนตำบลป็นแต	ยังไม่เปิดใช้
1021	พัทลุง	ควนขนุน	เทศบาลตำบลโดนดด้วน	ยังไม่เปิดใช้
1022	พัทลุง	ควนขนุน	เทศบาลตำบลดอนทราย	ยังไม่เปิดใช้
1023	พัทลุง	ควนขนุน	เทศบาลตำบลบ้านสวน	ยังไม่เปิดใช้
1024	พัทลุง	ควนขนุน	เทศบาลตำบลพนางดง	ยังไม่เปิดใช้
1025	พัทลุง	ควนขนุน	องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง	ยังไม่เปิดใช้
1026	พัทลุง	ควนขนุน	เทศบาลตำบลแพรกหา	ยังไม่เปิดใช้
1027	พัทลุง	ปากพะยูน	เทศบาลตำบลปากพะยูน	ยังไม่เปิดใช้
1028	พัทลุง	ศรีบรรพต	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่	ยังไม่เปิดใช้
1029	พัทลุง	ศรีบรรพต	องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน	ยังไม่เปิดใช้
1030	พัทลุง	ป่าบอน	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน	ยังไม่เปิดใช้
1031	พัทลุง	ป่าบอน	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย	ยังไม่เปิดใช้
1032	พัทลุง	ป่าบอน	เทศบาลตำบลป่าบอน	ยังไม่เปิดใช้
1033	พัทลุง	ป่าบอน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง	ยังไม่เปิดใช้
1034	พัทลุง	ป่าบอน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่	ยังไม่เปิดใช้
1035	พัทลุง	บางแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีก	ยังไม่เปิดใช้
1036	พัทลุง	ป่าพะยอม	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม	ยังไม่เปิดใช้
1037	พัทลุง	ป่าพะยอม	เทศบาลตำบลลานข่อย	ยังไม่เปิดใช้
1038	พัทลุง	ป่าพะยอม	เทศบาลตำบลบ้านพร้าว	ยังไม่เปิดใช้
1039	พัทลุง	ศรีนครินทร์	เทศบาลตำบลชุมพล	ยังไม่เปิดใช้
1040	พัทลุง	ศรีนครินทร์	เทศบาลตำบลลำสินธุ์	ยังไม่เปิดใช้
1041	พิจิตร	เมืองพิจิตร	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์	ยังไม่เปิดใช้
1042	พิจิตร	เมืองพิจิตร	องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง	ยังไม่เปิดใช้
1043	พิจิตร	ตะพานหิน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว่า	ยังไม่เปิดใช้
1044	พิจิตร	โพทะเล	องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1045	พิจิตร	โพทะเล	เทศบาลตำบลท่าเสา	ยังไม่เปิดใช้
1046	พิจิตร	สากเหล็ก	องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก	ยังไม่เปิดใช้
1047	พิจิตร	บึงนาราง	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง	ยังไม่เปิดใช้
1048	พิษณุโลก	นครไทย	เทศบาลตำบลบ้านแยง	ยังไม่เปิดใช้
1049	พิษณุโลก	นครไทย	องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม	ยังไม่เปิดใช้
1050	พิษณุโลก	บางระกำ	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก	ยังไม่เปิดใช้
1051	พิษณุโลก	บางระกำ	องค์การบริหารส่วนตำบลคยอม่วง	ยังไม่เปิดใช้
1052	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	ยังไม่เปิดใช้
1053	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก	ยังไม่เปิดใช้
1054	พิษณุโลก	วังทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง	ยังไม่เปิดใช้
1055	พิษณุโลก	เนินมะปราง	เทศบาลตำบลเนินมะปราง	ยังไม่เปิดใช้
1056	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	ยังไม่เปิดใช้
1057	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	เทศบาลเมืองเพชรบุรี	ยังไม่เปิดใช้
1058	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย	ยังไม่เปิดใช้
1059	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม	ยังไม่เปิดใช้
1060	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	ยังไม่เปิดใช้
1061	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก	ยังไม่เปิดใช้
1062	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลนาวัง	ยังไม่เปิดใช้
1063	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	ยังไม่เปิดใช้
1064	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	เทศบาลตำบลหัวสะพาน	ยังไม่เปิดใช้
1065	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน	ยังไม่เปิดใช้
1066	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง	ยังไม่เปิดใช้
1067	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	เทศบาลตำบลหนองขนาน	ยังไม่เปิดใช้
1068	เพชรบุรี	เขาย้อย	เทศบาลตำบลเขาย้อย	ยังไม่เปิดใช้
1069	เพชรบุรี	เขาย้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรัง	ยังไม่เปิดใช้
1070	เพชรบุรี	เขาย้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง	ยังไม่เปิดใช้
1071	เพชรบุรี	เขาย้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ	ยังไม่เปิดใช้
1072	เพชรบุรี	หนองหญ้าปล้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง	ยังไม่เปิดใช้
1073	เพชรบุรี	ชะอำ	เทศบาลเมืองชะอำ	ยังไม่เปิดใช้
1074	เพชรบุรี	ชะอำ	เทศบาลตำบลบางเก่า	ยังไม่เปิดใช้
1075	เพชรบุรี	ชะอำ	เทศบาลตำบลนายาง	ยังไม่เปิดใช้
1076	เพชรบุรี	ชะอำ	องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
1077	เพชรบุรี	ท่ายาง	เทศบาลตำบลหนองจอก	ยังไม่เปิดใช้
1078	เพชรบุรี	ท่ายาง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	ยังไม่เปิดใช้
1079	เพชรบุรี	ท่ายาง	เทศบาลตำบลท่าไม้รวก	ยังไม่เปิดใช้
1080	เพชรบุรี	ท่ายาง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1081	เพชรบุรี	ท่ายาง	องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง	ยังไม่เปิดใช้
1082	เพชรบุรี	ท่ายาง	องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน	ยังไม่เปิดใช้
1083	เพชรบุรี	บ้านลาด	เทศบาลตำบลบ้านลาด	ยังไม่เปิดใช้
1084	เพชรบุรี	บ้านลาด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน	ยังไม่เปิดใช้
1085	เพชรบุรี	บ้านลาด	องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม	ยังไม่เปิดใช้
1086	เพชรบุรี	บ้านลาด	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน	ยังไม่เปิดใช้
1087	เพชรบุรี	บ้านลาด	องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก	ยังไม่เปิดใช้
1088	เพชรบุรี	บ้านลาด	องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน	ยังไม่เปิดใช้
1089	เพชรบุรี	บ้านลาด	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง	ยังไม่เปิดใช้
1090	เพชรบุรี	บ้านลาด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก	ยังไม่เปิดใช้
1091	เพชรบุรี	บ้านแหลม	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม	ยังไม่เปิดใช้
1092	เพชรบุรี	บ้านแหลม	องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร	ยังไม่เปิดใช้
1093	เพชรบุรี	บ้านแหลม	องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
1094	เพชรบุรี	บ้านแหลม	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่	ยังไม่เปิดใช้
1095	เพชรบุรี	แก่งกระจาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน	ยังไม่เปิดใช้
1096	เพชรบุรี	แก่งกระจาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง	ยังไม่เปิดใช้
1097	เพชรบุรี	แก่งกระจาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์	ยังไม่เปิดใช้
1098	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบา	ยังไม่เปิดใช้
1099	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง	ยังไม่เปิดใช้
1100	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา	ยังไม่เปิดใช้
1101	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	เทศบาลตำบลท่าพล	ยังไม่เปิดใช้
1102	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	ยังไม่เปิดใช้
1103	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลชนไพร	ยังไม่เปิดใช้
1104	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า	ยังไม่เปิดใช้
1105	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1106	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลระวีง	ยังไม่เปิดใช้
1107	เพชรบูรณ์	ชนแดน	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค	ยังไม่เปิดใช้
1108	เพชรบูรณ์	ชนแดน	องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา	ยังไม่เปิดใช้
1109	เพชรบูรณ์	ชนแดน	เทศบาลตำบลดงขุย	ยังไม่เปิดใช้
1110	เพชรบูรณ์	ชนแดน	องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร	ยังไม่เปิดใช้
1111	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	เทศบาลเมืองหล่มสัก	ยังไม่เปิดใช้
1112	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง	ยังไม่เปิดใช้
1113	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก	ยังไม่เปิดใช้
1114	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	ยังไม่เปิดใช้
1115	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ	ยังไม่เปิดใช้
1116	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1117	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่	ยังไม่เปิดใช้
1118	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลนุ่งคล้า	ยังไม่เปิดใช้
1119	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	ยังไม่เปิดใช้
1120	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก	ยังไม่เปิดใช้
1121	เพชรบูรณ์	หล่มเก่า	องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า	ยังไม่เปิดใช้
1122	เพชรบูรณ์	หล่มเก่า	องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา	ยังไม่เปิดใช้
1123	เพชรบูรณ์	หล่มเก่า	องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย	ยังไม่เปิดใช้
1124	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี	ยังไม่เปิดใช้
1125	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่	ยังไม่เปิดใช้
1126	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	เทศบาลตำบลพุดเตย	ยังไม่เปิดใช้
1127	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลพุดเตย	ยังไม่เปิดใช้
1128	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบุรณ์	ยังไม่เปิดใช้
1129	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1130	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย	ยังไม่เปิดใช้
1131	เพชรบูรณ์	ศรีเทพ	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ	ยังไม่เปิดใช้
1132	เพชรบูรณ์	ศรีเทพ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิง	ยังไม่เปิดใช้
1133	เพชรบูรณ์	ศรีเทพ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย	ยังไม่เปิดใช้
1134	เพชรบูรณ์	ศรีเทพ	องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม	ยังไม่เปิดใช้
1135	เพชรบูรณ์	หนองไผ่	องค์การบริหารส่วนตำบลก่องทูล	ยังไม่เปิดใช้
1136	เพชรบูรณ์	หนองไผ่	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง	ยังไม่เปิดใช้
1137	เพชรบูรณ์	หนองไผ่	องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร	ยังไม่เปิดใช้
1138	เพชรบูรณ์	หนองไผ่	เทศบาลตำบลบัววัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
1139	เพชรบูรณ์	หนองไผ่	เทศบาลตำบลหนองไผ่	ยังไม่เปิดใช้
1140	เพชรบูรณ์	หนองไผ่	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด่าง	ยังไม่เปิดใช้
1141	เพชรบูรณ์	บึงสามพัน	องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุก	ยังไม่เปิดใช้
1142	เพชรบูรณ์	บึงสามพัน	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล	ยังไม่เปิดใช้
1143	เพชรบูรณ์	บึงสามพัน	เทศบาลตำบลซับสมอทอด	ยังไม่เปิดใช้
1144	เพชรบูรณ์	น้ำหนาว	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหนาว	ยังไม่เปิดใช้
1145	เพชรบูรณ์	น้ำหนาว	องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน	ยังไม่เปิดใช้
1146	เพชรบูรณ์	วังโป่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง	ยังไม่เปิดใช้
1147	เพชรบูรณ์	วังโป่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ	ยังไม่เปิดใช้
1148	เพชรบูรณ์	วังโป่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	ยังไม่เปิดใช้
1149	แพร่	เมืองแพร่	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร	ยังไม่เปิดใช้
1150	แพร่	เมืองแพร่	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง	ยังไม่เปิดใช้
1151	แพร่	เมืองแพร่	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า	ยังไม่เปิดใช้
1152	แพร่	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลวังหงส์	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1153	แพร่	เมืองแพร่	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	ยังไม่เปิดใช้
1154	แพร่	ร้องกวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา	ยังไม่เปิดใช้
1155	แพร่	ร้องกวาง	เทศบาลตำบลบ้านเวียง	ยังไม่เปิดใช้
1156	แพร่	ร้องกวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล	ยังไม่เปิดใช้
1157	แพร่	ร้องกวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ	ยังไม่เปิดใช้
1158	แพร่	ร้องกวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง	ยังไม่เปิดใช้
1159	แพร่	ร้องกวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย	ยังไม่เปิดใช้
1160	แพร่	ร้องกวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง	ยังไม่เปิดใช้
1161	แพร่	ลอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กทอง	ยังไม่เปิดใช้
1162	แพร่	สูงเม่น	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง	ยังไม่เปิดใช้
1163	แพร่	เด่นชัย	เทศบาลตำบลเด่นชัย	ยังไม่เปิดใช้
1164	แพร่	เด่นชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย	ยังไม่เปิดใช้
1165	แพร่	เด่นชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	ยังไม่เปิดใช้
1166	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง	ยังไม่เปิดใช้
1167	แพร่	สอง	เทศบาลตำบลห้วยหม้าย	ยังไม่เปิดใช้
1168	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน	ยังไม่เปิดใช้
1169	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชมพู	ยังไม่เปิดใช้
1170	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้ำ	ยังไม่เปิดใช้
1171	แพร่	วังชิ้น	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง	ยังไม่เปิดใช้
1172	แพร่	หนองม่วงไข่	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี	ยังไม่เปิดใช้
1173	แพร่	หนองม่วงไข่	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง	ยังไม่เปิดใช้
1174	แพร่	หนองม่วงไข่	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม	ยังไม่เปิดใช้
1175	ภูเก็ต	ถลาง	เทศบาลตำบลป่าคลอก	ยังไม่เปิดใช้
1176	ภูเก็ต	ถลาง	องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว	ยังไม่เปิดใช้
1177	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	ยังไม่เปิดใช้
1178	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	เทศบาลตำบลแวงนาง	ยังไม่เปิดใช้
1179	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลแวงนาง	ยังไม่เปิดใช้
1180	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ	ยังไม่เปิดใช้
1181	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน	ยังไม่เปิดใช้
1182	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลเกิง	ยังไม่เปิดใช้
1183	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
1184	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแ่่ง	ยังไม่เปิดใช้
1185	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน	ยังไม่เปิดใช้
1186	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ	ยังไม่เปิดใช้
1187	มหาสารคาม	แกดำ	เทศบาลตำบลแกดำ	ยังไม่เปิดใช้
1188	มหาสารคาม	แกดำ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1189	มหาสารคาม	แกดดำ	เทศบาลตำบลมิตรภาพ	ยังไม่เปิดใช้
1190	มหาสารคาม	แกดดำ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง	ยังไม่เปิดใช้
1191	มหาสารคาม	แกดดำ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล	ยังไม่เปิดใช้
1192	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย	ยังไม่เปิดใช้
1193	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวไร่	ยังไม่เปิดใช้
1194	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ยังไม่เปิดใช้
1195	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า	ยังไม่เปิดใช้
1196	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม	ยังไม่เปิดใช้
1197	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้	ยังไม่เปิดใช้
1198	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้	ยังไม่เปิดใช้
1199	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง	ยังไม่เปิดใช้
1200	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ	ยังไม่เปิดใช้
1201	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า	ยังไม่เปิดใช้
1202	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	เทศบาลตำบลท่าขอนยาง	ยังไม่เปิดใช้
1203	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน	ยังไม่เปิดใช้
1204	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1205	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดไผ่จ้อ	ยังไม่เปิดใช้
1206	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
1207	มหาสารคาม	เขียงยืน	เทศบาลตำบลเขียงยืน	ยังไม่เปิดใช้
1208	มหาสารคาม	เขียงยืน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงยืน	ยังไม่เปิดใช้
1209	มหาสารคาม	เขียงยืน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน	ยังไม่เปิดใช้
1210	มหาสารคาม	เขียงยืน	องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง	ยังไม่เปิดใช้
1211	มหาสารคาม	เขียงยืน	องค์การบริหารส่วนตำบลเสือเด่า	ยังไม่เปิดใช้
1212	มหาสารคาม	เขียงยืน	เทศบาลตำบลโพรงทอง	ยังไม่เปิดใช้
1213	มหาสารคาม	เขียงยืน	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน	ยังไม่เปิดใช้
1214	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ	ยังไม่เปิดใช้
1215	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1216	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง	ยังไม่เปิดใช้
1217	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง	ยังไม่เปิดใช้
1218	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด	ยังไม่เปิดใช้
1219	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลยาง	ยังไม่เปิดใช้
1220	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก	ยังไม่เปิดใช้
1221	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว	ยังไม่เปิดใช้
1222	มหาสารคาม	นาเชือก	เทศบาลตำบลนาเชือก	ยังไม่เปิดใช้
1223	มหาสารคาม	นาเชือก	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	ยังไม่เปิดใช้
1224	มหาสารคาม	นาเชือก	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวไร่	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1225	มหาสารคาม	นาเชือก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์	ยังไม่เปิดใช้
1226	มหาสารคาม	นาเชือก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก	ยังไม่เปิดใช้
1227	มหาสารคาม	นาเชือก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ	ยังไม่เปิดใช้
1228	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน	ยังไม่เปิดใช้
1229	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ	ยังไม่เปิดใช้
1230	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล	ยังไม่เปิดใช้
1231	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ	ยังไม่เปิดใช้
1232	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
1233	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา	ยังไม่เปิดใช้
1234	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ยังไม่เปิดใช้
1235	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอน	ยังไม่เปิดใช้
1236	มหาสารคาม	วาปีปทุม	เทศบาลตำบลวาปีปทุม	ยังไม่เปิดใช้
1237	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	ยังไม่เปิดใช้
1238	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม	ยังไม่เปิดใช้
1239	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก	ยังไม่เปิดใช้
1240	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1241	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว	ยังไม่เปิดใช้
1242	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า	ยังไม่เปิดใช้
1243	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย	ยังไม่เปิดใช้
1244	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ	ยังไม่เปิดใช้
1245	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่ม	ยังไม่เปิดใช้
1246	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน	ยังไม่เปิดใช้
1247	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองกลาง	ยังไม่เปิดใช้
1248	มหาสารคาม	นาดูน	เทศบาลตำบลหนองไผ่	ยังไม่เปิดใช้
1249	มหาสารคาม	นาดูน	องค์การบริหารส่วนตำบลดงดอน	ยังไม่เปิดใช้
1250	มหาสารคาม	นาดูน	เทศบาลตำบลหัวดง	ยังไม่เปิดใช้
1251	มหาสารคาม	นาดูน	องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ	ยังไม่เปิดใช้
1252	มหาสารคาม	ยางสีสุราช	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่	ยังไม่เปิดใช้
1253	มหาสารคาม	ยางสีสุราช	องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ยังไม่เปิดใช้
1254	มหาสารคาม	กุดรัง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	ยังไม่เปิดใช้
1255	มหาสารคาม	กุดรัง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย	ยังไม่เปิดใช้
1256	มหาสารคาม	ชื่นชม	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้	ยังไม่เปิดใช้
1257	มหาสารคาม	ชื่นชม	เทศบาลตำบลหนองกุง	ยังไม่เปิดใช้
1258	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1259	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	เทศบาลตำบลผึ้งแดด	ยังไม่เปิดใช้
1260	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1261	มุกดาหาร	ดอนตาล	เทศบาลตำบลดอนตาล	ยังไม่เปิดใช้
1262	มุกดาหาร	ดอนตาล	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร	ยังไม่เปิดใช้
1263	มุกดาหาร	ดอนตาล	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก	ยังไม่เปิดใช้
1264	มุกดาหาร	ดงหลวง	เทศบาลตำบลดงหลวง	ยังไม่เปิดใช้
1265	มุกดาหาร	ดงหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง	ยังไม่เปิดใช้
1266	มุกดาหาร	คำชะอี	องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี	ยังไม่เปิดใช้
1267	มุกดาหาร	คำชะอี	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม	ยังไม่เปิดใช้
1268	มุกดาหาร	คำชะอี	องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก	ยังไม่เปิดใช้
1269	มุกดาหาร	ห้วยใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลปึงขามดงหมู	ยังไม่เปิดใช้
1270	มุกดาหาร	ห้วยใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย	ยังไม่เปิดใช้
1271	มุกดาหาร	หนองสูง	เทศบาลตำบลบ้านเป้า	ยังไม่เปิดใช้
1272	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง	ยังไม่เปิดใช้
1273	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู	ยังไม่เปิดใช้
1274	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา	ยังไม่เปิดใช้
1275	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลิง	ยังไม่เปิดใช้
1276	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม	ยังไม่เปิดใช้
1277	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา	ยังไม่เปิดใช้
1278	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน	ยังไม่เปิดใช้
1279	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย	ยังไม่เปิดใช้
1280	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊	ยังไม่เปิดใช้
1281	แม่ฮ่องสอน	ปาย	เทศบาลตำบลปาย	ยังไม่เปิดใช้
1282	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ	ยังไม่เปิดใช้
1283	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาแดง	ยังไม่เปิดใช้
1284	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สี	ยังไม่เปิดใช้
1285	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว	ยังไม่เปิดใช้
1286	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง	ยังไม่เปิดใช้
1287	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา	ยังไม่เปิดใช้
1288	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง	ยังไม่เปิดใช้
1289	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ	ยังไม่เปิดใช้
1290	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลแม่ยวม	ยังไม่เปิดใช้
1291	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลเส้าหิน	ยังไม่เปิดใช้
1292	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย	ยังไม่เปิดใช้
1293	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย	ยังไม่เปิดใช้
1294	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง	ยังไม่เปิดใช้
1295	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผานุ่ม	ยังไม่เปิดใช้
1296	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1297	แม่ฮ่องสอน	แม่ออน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออน	ยังไม่เปิดใช้
1298	แม่ฮ่องสอน	แม่ออน	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ออน	ยังไม่เปิดใช้
1299	แม่ฮ่องสอน	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	ยังไม่เปิดใช้
1300	แม่ฮ่องสอน	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง	ยังไม่เปิดใช้
1301	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง	ยังไม่เปิดใช้
1302	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า	ยังไม่เปิดใช้
1303	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด	ยังไม่เปิดใช้
1304	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม	ยังไม่เปิดใช้
1305	ยะลา	เมืองยะลา	เทศบาลตำบลนุดี	ยังไม่เปิดใช้
1306	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบลลิตร	ยังไม่เปิดใช้
1307	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ	ยังไม่เปิดใช้
1308	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา	ยังไม่เปิดใช้
1309	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง	ยังไม่เปิดใช้
1310	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบลพรอน	ยังไม่เปิดใช้
1311	ยะลา	เมืองยะลา	เทศบาลเมืองสะเตงนอก	ยังไม่เปิดใช้
1312	ยะลา	เบตง	เทศบาลเมืองเบตง	ยังไม่เปิดใช้
1313	ยะลา	เบตง	เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์	ยังไม่เปิดใช้
1314	ยะลา	บันนังสตา	เทศบาลตำบลบันนังสตา	ยังไม่เปิดใช้
1315	ยะลา	บันนังสตา	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา	ยังไม่เปิดใช้
1316	ยะลา	บันนังสตา	องค์การบริหารส่วนตำบลตานะปูเต๊ะ	ยังไม่เปิดใช้
1317	ยะลา	บันนังสตา	องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน	ยังไม่เปิดใช้
1318	ยะลา	ธารโต	องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต	ยังไม่เปิดใช้
1319	ยะลา	ธารโต	เทศบาลตำบลคอกช้าง	ยังไม่เปิดใช้
1320	ยะลา	ธารโต	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด	ยังไม่เปิดใช้
1321	ยะลา	ธารโต	องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต	ยังไม่เปิดใช้
1322	ยะลา	ยะหา	องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ	ยังไม่เปิดใช้
1323	ยะลา	ยะหา	องค์การบริหารส่วนตำบลบาโระ	ยังไม่เปิดใช้
1324	ยะลา	ยะหา	องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี	ยังไม่เปิดใช้
1325	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูบึ่ง	ยังไม่เปิดใช้
1326	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ	ยังไม่เปิดใช้
1327	ยะลา	รามัน	เทศบาลตำบลโกตาบารู	ยังไม่เปิดใช้
1328	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ	ยังไม่เปิดใช้
1329	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง	ยังไม่เปิดใช้
1330	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม	ยังไม่เปิดใช้
1331	ยะลา	รามัน	เทศบาลตำบลบาลอ	ยังไม่เปิดใช้
1332	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1333	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ	ยังไม่เปิดใช้
1334	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา	ยังไม่เปิดใช้
1335	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลลาซอ	ยังไม่เปิดใช้
1336	ยะลา	กาบัง	องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง	ยังไม่เปิดใช้
1337	ยะลา	กรงปินัง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ	ยังไม่เปิดใช้
1338	ยะลา	กรงปินัง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง	ยังไม่เปิดใช้
1339	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลนครระยอง	ยังไม่เปิดใช้
1340	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลตำบลแกลง-กะเจด	ยังไม่เปิดใช้
1341	ระยอง	เมืองระยอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง	ยังไม่เปิดใช้
1342	ระยอง	แกลง	เทศบาลตำบลเมืองแกลง	ยังไม่เปิดใช้
1343	ระยอง	แกลง	องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน	ยังไม่เปิดใช้
1344	ระยอง	แกลง	เทศบาลตำบลบ้านนา	ยังไม่เปิดใช้
1345	ระยอง	แกลง	เทศบาลตำบลปากน้ำประแส	ยังไม่เปิดใช้
1346	ระยอง	ปลวกแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	ยังไม่เปิดใช้
1347	ระยอง	ปลวกแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร	ยังไม่เปิดใช้
1348	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	ยังไม่เปิดใช้
1349	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	เทศบาลเมืองราชบุรี	ยังไม่เปิดใช้
1350	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก	ยังไม่เปิดใช้
1351	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่	ยังไม่เปิดใช้
1352	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลคิ่งน้ำวน	ยังไม่เปิดใช้
1353	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลคิ่งกระถิน	ยังไม่เปิดใช้
1354	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลพิภูลทอง	ยังไม่เปิดใช้
1355	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ	ยังไม่เปิดใช้
1356	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	เทศบาลตำบลหินกอง	ยังไม่เปิดใช้
1357	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง	ยังไม่เปิดใช้
1358	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า	ยังไม่เปิดใช้
1359	ราชบุรี	จอมบึง	เทศบาลตำบลจอมบึง	ยังไม่เปิดใช้
1360	ราชบุรี	จอมบึง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากซอ	ยังไม่เปิดใช้
1361	ราชบุรี	จอมบึง	องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร	ยังไม่เปิดใช้
1362	ราชบุรี	จอมบึง	เทศบาลตำบลด่านทับตะโก	ยังไม่เปิดใช้
1363	ราชบุรี	จอมบึง	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน	ยังไม่เปิดใช้
1364	ราชบุรี	สวนผึ้ง	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง	ยังไม่เปิดใช้
1365	ราชบุรี	สวนผึ้ง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย	ยังไม่เปิดใช้
1366	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก	ยังไม่เปิดใช้
1367	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย	ยังไม่เปิดใช้
1368	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	เทศบาลตำบลบัวงาม	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1369	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	เทศบาลตำบลบ้านไร่	ยังไม่เปิดใช้
1370	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์	ยังไม่เปิดใช้
1371	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่	ยังไม่เปิดใช้
1372	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่	ยังไม่เปิดใช้
1373	ราชบุรี	บ้านโป่ง	เทศบาลตำบลกรับใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1374	ราชบุรี	บ้านโป่ง	เทศบาลตำบลห้วยกระบอก	ยังไม่เปิดใช้
1375	ราชบุรี	บ้านโป่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรด	ยังไม่เปิดใช้
1376	ราชบุรี	บ้านโป่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ	ยังไม่เปิดใช้
1377	ราชบุรี	บ้านโป่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ	ยังไม่เปิดใช้
1378	ราชบุรี	บ้านโป่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง	ยังไม่เปิดใช้
1379	ราชบุรี	บ้านโป่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์	ยังไม่เปิดใช้
1380	ราชบุรี	บ้านโป่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง	ยังไม่เปิดใช้
1381	ราชบุรี	บ้านโป่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลคังพยอม	ยังไม่เปิดใช้
1382	ราชบุรี	บ้านโป่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ	ยังไม่เปิดใช้
1383	ราชบุรี	บ้านโป่ง	เทศบาลตำบลเบิกไพร	ยังไม่เปิดใช้
1384	ราชบุรี	บ้านโป่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว	ยังไม่เปิดใช้
1385	ราชบุรี	บางแพ	เทศบาลตำบลบางแพ	ยังไม่เปิดใช้
1386	ราชบุรี	บางแพ	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ	ยังไม่เปิดใช้
1387	ราชบุรี	บางแพ	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
1388	ราชบุรี	บางแพ	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1389	ราชบุรี	บางแพ	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา	ยังไม่เปิดใช้
1390	ราชบุรี	บางแพ	เทศบาลตำบลโพหัก	ยังไม่เปิดใช้
1391	ราชบุรี	โพธาราม	เทศบาลเมืองโพธาราม	ยังไม่เปิดใช้
1392	ราชบุรี	โพธาราม	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง	ยังไม่เปิดใช้
1393	ราชบุรี	โพธาราม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ	ยังไม่เปิดใช้
1394	ราชบุรี	โพธาราม	เทศบาลตำบลบ้านเล็ก	ยังไม่เปิดใช้
1395	ราชบุรี	โพธาราม	เทศบาลตำบลบ้านซ้อง	ยังไม่เปิดใช้
1396	ราชบุรี	โพธาราม	เทศบาลตำบลบ้านสิงห์	ยังไม่เปิดใช้
1397	ราชบุรี	โพธาราม	เทศบาลตำบลอนทราย	ยังไม่เปิดใช้
1398	ราชบุรี	โพธาราม	เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน	ยังไม่เปิดใช้
1399	ราชบุรี	โพธาราม	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย	ยังไม่เปิดใช้
1400	ราชบุรี	โพธาราม	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า	ยังไม่เปิดใช้
1401	ราชบุรี	โพธาราม	องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด	ยังไม่เปิดใช้
1402	ราชบุรี	โพธาราม	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน	ยังไม่เปิดใช้
1403	ราชบุรี	โพธาราม	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม	ยังไม่เปิดใช้
1404	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะนาว	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1405	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย	ยังไม่เปิดใช้
1406	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม	ยังไม่เปิดใช้
1407	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ	ยังไม่เปิดใช้
1408	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่	ยังไม่เปิดใช้
1409	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก	ยังไม่เปิดใช้
1410	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทน	ยังไม่เปิดใช้
1411	ราชบุรี	วัดเพลง	องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด	ยังไม่เปิดใช้
1412	ราชบุรี	วัดเพลง	เทศบาลตำบลวัดเพลง	ยังไม่เปิดใช้
1413	ราชบุรี	บ้านคา	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	ยังไม่เปิดใช้
1414	ราชบุรี	บ้านคา	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์	ยังไม่เปิดใช้
1415	ลพบุรี	พัฒนานิคม	เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง	ยังไม่เปิดใช้
1416	ลพบุรี	พัฒนานิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสาริกา	ยังไม่เปิดใช้
1417	ลพบุรี	พัฒนานิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	ยังไม่เปิดใช้
1418	ลพบุรี	พัฒนานิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด	ยังไม่เปิดใช้
1419	ลพบุรี	โคกสำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง	ยังไม่เปิดใช้
1420	ลพบุรี	โคกสำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
1421	ลพบุรี	โคกสำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก	ยังไม่เปิดใช้
1422	ลพบุรี	โคกสำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ	ยังไม่เปิดใช้
1423	ลพบุรี	โคกสำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด	ยังไม่เปิดใช้
1424	ลพบุรี	โคกสำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น	ยังไม่เปิดใช้
1425	ลพบุรี	ชัยบาดาล	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน	ยังไม่เปิดใช้
1426	ลพบุรี	ชัยบาดาล	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม	ยังไม่เปิดใช้
1427	ลพบุรี	ชัยบาดาล	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ	ยังไม่เปิดใช้
1428	ลพบุรี	ชัยบาดาล	องค์การบริหารส่วนตำบลชัยตะเคียน	ยังไม่เปิดใช้
1429	ลพบุรี	ชัยบาดาล	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	ยังไม่เปิดใช้
1430	ลพบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลท่าม่วง	ยังไม่เปิดใช้
1431	ลพบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง	ยังไม่เปิดใช้
1432	ลพบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ก	ยังไม่เปิดใช้
1433	ลพบุรี	บ้านหมี่	องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก	ยังไม่เปิดใช้
1434	ลพบุรี	บ้านหมี่	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพิง	ยังไม่เปิดใช้
1435	ลพบุรี	บ้านหมี่	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า	ยังไม่เปิดใช้
1436	ลพบุรี	บ้านหมี่	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน	ยังไม่เปิดใช้
1437	ลพบุรี	ท่าหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด	ยังไม่เปิดใช้
1438	ลพบุรี	ท่าหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจำปา	ยังไม่เปิดใช้
1439	ลพบุรี	ลำสนธิ	องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ	ยังไม่เปิดใช้
1440	ลำปาง	เมืองลำปาง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1441	ลำปาง	เมืองลำปาง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย	ยังไม่เปิดใช้
1442	ลำปาง	เมืองลำปาง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า	ยังไม่เปิดใช้
1443	ลำปาง	เมืองลำปาง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคำ	ยังไม่เปิดใช้
1444	ลำปาง	เมืองลำปาง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว	ยังไม่เปิดใช้
1445	ลำปาง	เมืองลำปาง	องค์การบริหารส่วนตำบลบุญาคพัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
1446	ลำปาง	แม่เกาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ	ยังไม่เปิดใช้
1447	ลำปาง	แม่เกาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด	ยังไม่เปิดใช้
1448	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลลำปางหลวง	ยังไม่เปิดใช้
1449	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลไหลหิน	ยังไม่เปิดใช้
1450	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว	ยังไม่เปิดใช้
1451	ลำปาง	เกาะคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง	ยังไม่เปิดใช้
1452	ลำปาง	เกาะคา	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
1453	ลำปาง	เสริมงาม	เทศบาลตำบลเสริมชัย	ยังไม่เปิดใช้
1454	ลำปาง	เสริมงาม	องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง	ยังไม่เปิดใช้
1455	ลำปาง	งาว	เทศบาลตำบลหลวงเหนือ	ยังไม่เปิดใช้
1456	ลำปาง	งาว	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง	ยังไม่เปิดใช้
1457	ลำปาง	งาว	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	ยังไม่เปิดใช้
1458	ลำปาง	งาว	องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา	ยังไม่เปิดใช้
1459	ลำปาง	งาว	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก	ยังไม่เปิดใช้
1460	ลำปาง	งาว	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตึบ	ยังไม่เปิดใช้
1461	ลำปาง	แจ้ห่ม	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม	ยังไม่เปิดใช้
1462	ลำปาง	แจ้ห่ม	องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน	ยังไม่เปิดใช้
1463	ลำปาง	แจ้ห่ม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก	ยังไม่เปิดใช้
1464	ลำปาง	แจ้ห่ม	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย	ยังไม่เปิดใช้
1465	ลำปาง	แจ้ห่ม	องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร	ยังไม่เปิดใช้
1466	ลำปาง	วังเหนือ	องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ	ยังไม่เปิดใช้
1467	ลำปาง	วังเหนือ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ	ยังไม่เปิดใช้
1468	ลำปาง	เถิน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ	ยังไม่เปิดใช้
1469	ลำปาง	เถิน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ	ยังไม่เปิดใช้
1470	ลำปาง	เถิน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง	ยังไม่เปิดใช้
1471	ลำปาง	แม่พริก	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก	ยังไม่เปิดใช้
1472	ลำปาง	แม่พริก	เทศบาลตำบลพระบาทวังดวง	ยังไม่เปิดใช้
1473	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบลนาครี	ยังไม่เปิดใช้
1474	ลำปาง	แม่ทะ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิว	ยังไม่เปิดใช้
1475	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบลน้ำโจ้	ยังไม่เปิดใช้
1476	ลำปาง	แม่ทะ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1477	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบลสิริราช	ยังไม่เปิดใช้
1478	ลำปาง	สบปราบ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ	ยังไม่เปิดใช้
1479	ลำปาง	สบปราบ	องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง	ยังไม่เปิดใช้
1480	ลำปาง	ห้างฉัตร	เทศบาลตำบลห้างฉัตร	ยังไม่เปิดใช้
1481	ลำปาง	ห้างฉัตร	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล	ยังไม่เปิดใช้
1482	ลำปาง	ห้างฉัตร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม	ยังไม่เปิดใช้
1483	ลำปาง	ห้างฉัตร	เทศบาลตำบลปงยางคก	ยังไม่เปิดใช้
1484	ลำปาง	ห้างฉัตร	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน	ยังไม่เปิดใช้
1485	ลำปาง	ห้างฉัตร	องค์การบริหารส่วนตำบลลวอแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
1486	ลำปาง	เมืองปาน	เทศบาลตำบลเมืองปาน	ยังไม่เปิดใช้
1487	ลำปาง	เมืองปาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน	ยังไม่เปิดใช้
1488	ลำพูน	เมืองลำพูน	เทศบาลตำบลต้นธง	ยังไม่เปิดใช้
1489	ลำพูน	เมืองลำพูน	เทศบาลตำบลท่าช้างทอง	ยังไม่เปิดใช้
1490	ลำพูน	แม่ทา	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ	ยังไม่เปิดใช้
1491	ลำพูน	บ้านโฮ้ง	เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	ยังไม่เปิดใช้
1492	ลำพูน	บ้านโฮ้ง	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์	ยังไม่เปิดใช้
1493	ลำพูน	บ้านโฮ้ง	เทศบาลตำบลศรีเตี้ย	ยังไม่เปิดใช้
1494	ลำพูน	ลี้	เทศบาลตำบลลี้	ยังไม่เปิดใช้
1495	ลำพูน	ลี้	องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	ยังไม่เปิดใช้
1496	ลำพูน	ลี้	เทศบาลตำบลก่อ	ยังไม่เปิดใช้
1497	ลำพูน	ลี้	เทศบาลตำบลศรีวิชัย	ยังไม่เปิดใช้
1498	ลำพูน	ทุ่งหัวช้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง	ยังไม่เปิดใช้
1499	ลำพูน	ป่าซาง	เทศบาลตำบลแม่แรง	ยังไม่เปิดใช้
1500	ลำพูน	บ้านธิ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ	ยังไม่เปิดใช้
1501	ลำพูน	เวียงหนองล่อง	เทศบาลตำบลหนองยวง	ยังไม่เปิดใช้
1502	เลย	เมืองเลย	เทศบาลเมืองเลย	ยังไม่เปิดใช้
1503	เลย	เมืองเลย	เทศบาลตำบลนาอ้อ	ยังไม่เปิดใช้
1504	เลย	เมืองเลย	องค์การบริหารส่วนตำบลกกตู	ยังไม่เปิดใช้
1505	เลย	เมืองเลย	องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว	ยังไม่เปิดใช้
1506	เลย	เมืองเลย	เทศบาลตำบลนาอาน	ยังไม่เปิดใช้
1507	เลย	เมืองเลย	องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์	ยังไม่เปิดใช้
1508	เลย	เมืองเลย	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก	ยังไม่เปิดใช้
1509	เลย	เมืองเลย	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง	ยังไม่เปิดใช้
1510	เลย	นาด้วง	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี	ยังไม่เปิดใช้
1511	เลย	เชียงคาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน	ยังไม่เปิดใช้
1512	เลย	เชียงคาน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1513	เลย	เชียงคาน	องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม	ยังไม่เปิดใช้
1514	เลย	เชียงคาน	องค์การบริหารส่วนตำบลนุสม	ยังไม่เปิดใช้
1515	เลย	เชียงคาน	องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี	ยังไม่เปิดใช้
1516	เลย	ปากชม	เทศบาลตำบลคอนสา	ยังไม่เปิดใช้
1517	เลย	ปากชม	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย	ยังไม่เปิดใช้
1518	เลย	ปากชม	องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ	ยังไม่เปิดใช้
1519	เลย	ด่านซ้าย	องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน	ยังไม่เปิดใช้
1520	เลย	ด่านซ้าย	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม	ยังไม่เปิดใช้
1521	เลย	ด่านซ้าย	องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะท้อน	ยังไม่เปิดใช้
1522	เลย	ด่านซ้าย	องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว	ยังไม่เปิดใช้
1523	เลย	ด่านซ้าย	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ	ยังไม่เปิดใช้
1524	เลย	นาแห้ว	เทศบาลตำบลนาแห้ว	ยังไม่เปิดใช้
1525	เลย	นาแห้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา	ยังไม่เปิดใช้
1526	เลย	นาแห้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลนาผึ้ง	ยังไม่เปิดใช้
1527	เลย	นาแห้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา	ยังไม่เปิดใช้
1528	เลย	นาแห้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก	ยังไม่เปิดใช้
1529	เลย	ภูเรือ	เทศบาลตำบลภูเรือ	ยังไม่เปิดใช้
1530	เลย	ภูเรือ	เทศบาลตำบลร่องจิก	ยังไม่เปิดใช้
1531	เลย	ภูเรือ	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง	ยังไม่เปิดใช้
1532	เลย	ท่าลี่	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ	ยังไม่เปิดใช้
1533	เลย	ท่าลี่	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม	ยังไม่เปิดใช้
1534	เลย	ท่าลี่	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1535	เลย	วังสะพุง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง	ยังไม่เปิดใช้
1536	เลย	วังสะพุง	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	ยังไม่เปิดใช้
1537	เลย	วังสะพุง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง	ยังไม่เปิดใช้
1538	เลย	วังสะพุง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิว	ยังไม่เปิดใช้
1539	เลย	วังสะพุง	เทศบาลตำบลปากปวน	ยังไม่เปิดใช้
1540	เลย	วังสะพุง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง	ยังไม่เปิดใช้
1541	เลย	วังสะพุง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น	ยังไม่เปิดใช้
1542	เลย	ภูกระดึง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม	ยังไม่เปิดใช้
1543	เลย	ภูหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ	ยังไม่เปิดใช้
1544	เลย	ภูหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด	ยังไม่เปิดใช้
1545	เลย	ภูหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ	ยังไม่เปิดใช้
1546	เลย	ผาขาว	องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว	ยังไม่เปิดใช้
1547	เลย	ผาขาว	เทศบาลตำบลท่าช้างคล่อง	ยังไม่เปิดใช้
1548	เลย	ผาขาว	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าช่าง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1549	เลย	ผาขาว	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม	ยังไม่เปิดใช้
1550	เลย	เอราวัณ	เทศบาลตำบลเอราวัณ	ยังไม่เปิดใช้
1551	เลย	เอราวัณ	องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด	ยังไม่เปิดใช้
1552	เลย	เอราวัณ	องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพรวัลย์	ยังไม่เปิดใช้
1553	เลย	หนองหิน	เทศบาลตำบลหนองหิน	ยังไม่เปิดใช้
1554	เลย	หนองหิน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน	ยังไม่เปิดใช้
1555	เลย	หนองหิน	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชา	ยังไม่เปิดใช้
1556	เลย	หนองหิน	องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุก	ยังไม่เปิดใช้
1557	สกลนคร	เมืองสกลนคร	เทศบาลนครสกลนคร	ยังไม่เปิดใช้
1558	สกลนคร	เมืองสกลนคร	เทศบาลตำบลดงมะไฟ	ยังไม่เปิดใช้
1559	สกลนคร	เมืองสกลนคร	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	ยังไม่เปิดใช้
1560	สกลนคร	เมืองสกลนคร	องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง	ยังไม่เปิดใช้
1561	สกลนคร	เมืองสกลนคร	องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ	ยังไม่เปิดใช้
1562	สกลนคร	กุสุมาลย์	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	ยังไม่เปิดใช้
1563	สกลนคร	กุดบาก	เทศบาลตำบลนาม่อง	ยังไม่เปิดใช้
1564	สกลนคร	พรรณานิคม	เทศบาลตำบลพรรณานิคม	ยังไม่เปิดใช้
1565	สกลนคร	พรรณานิคม	เทศบาลตำบลวังยาง	ยังไม่เปิดใช้
1566	สกลนคร	พรรณานิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี	ยังไม่เปิดใช้
1567	สกลนคร	พังโคน	เทศบาลตำบลพังโคน	ยังไม่เปิดใช้
1568	สกลนคร	พังโคน	เทศบาลตำบลไฮหย่อง	ยังไม่เปิดใช้
1569	สกลนคร	วาริชภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ	ยังไม่เปิดใช้
1570	สกลนคร	วาริชภูมิ	เทศบาลตำบลปลาไหล	ยังไม่เปิดใช้
1571	สกลนคร	วาริชภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว	ยังไม่เปิดใช้
1572	สกลนคร	นิคมน้ำอูน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ยังไม่เปิดใช้
1573	สกลนคร	วานรนิวาส	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ	ยังไม่เปิดใช้
1574	สกลนคร	วานรนิวาส	องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง	ยังไม่เปิดใช้
1575	สกลนคร	วานรนิวาส	องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	ยังไม่เปิดใช้
1576	สกลนคร	บ้านม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง	ยังไม่เปิดใช้
1577	สกลนคร	บ้านม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้	ยังไม่เปิดใช้
1578	สกลนคร	บ้านม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกิ้ง	ยังไม่เปิดใช้
1579	สกลนคร	บ้านม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
1580	สกลนคร	อากาศอำนวย	องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ	ยังไม่เปิดใช้
1581	สกลนคร	อากาศอำนวย	องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม	ยังไม่เปิดใช้
1582	สกลนคร	สว่างแดนดิน	องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน	ยังไม่เปิดใช้
1583	สกลนคร	สว่างแดนดิน	องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด	ยังไม่เปิดใช้
1584	สกลนคร	สว่างแดนดิน	เทศบาลตำบลบงใต้	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1585	สกลนคร	สว่างแดนดิน	เทศบาลตำบลดอนเชียง	ยังไม่เปิดใช้
1586	สกลนคร	สว่างแดนดิน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน	ยังไม่เปิดใช้
1587	สกลนคร	สว่างแดนดิน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน	ยังไม่เปิดใช้
1588	สกลนคร	ส่องดาว	เทศบาลตำบลส่องดาว	ยังไม่เปิดใช้
1589	สกลนคร	ส่องดาว	เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง	ยังไม่เปิดใช้
1590	สกลนคร	เต่างอย	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย	ยังไม่เปิดใช้
1591	สกลนคร	เต่างอย	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล	ยังไม่เปิดใช้
1592	สกลนคร	โพนนาแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลนาดวงวัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
1593	สกลนคร	ภูพาน	เทศบาลตำบลสร้างค้อ	ยังไม่เปิดใช้
1594	สกลนคร	ภูพาน	องค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชีว	ยังไม่เปิดใช้
1595	สงขลา	สทิงพระ	องค์การบริหารส่วนตำบลละทิ้งพระ	ยังไม่เปิดใช้
1596	สงขลา	สทิงพระ	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล	ยังไม่เปิดใช้
1597	สงขลา	สทิงพระ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน	ยังไม่เปิดใช้
1598	สงขลา	สทิงพระ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง	ยังไม่เปิดใช้
1599	สงขลา	จะนะ	เทศบาลตำบลจะนะ	ยังไม่เปิดใช้
1600	สงขลา	จะนะ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปี้ยะ	ยังไม่เปิดใช้
1601	สงขลา	สะบ้าย้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน	ยังไม่เปิดใช้
1602	สงขลา	สะบ้าย้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง	ยังไม่เปิดใช้
1603	สงขลา	ระโนด	องค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน	ยังไม่เปิดใช้
1604	สงขลา	รัตภูมิ	เทศบาลตำบลนาสีทอง	ยังไม่เปิดใช้
1605	สงขลา	สะเดา	เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	ยังไม่เปิดใช้
1606	สงขลา	หาดใหญ่	เทศบาลตำบลน่าน้อย	ยังไม่เปิดใช้
1607	สงขลา	นาหม่อม	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม	ยังไม่เปิดใช้
1608	สงขลา	ควนเนียง	เทศบาลตำบลบางเหรียญ	ยังไม่เปิดใช้
1609	สงขลา	คลองหอยโข่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง	ยังไม่เปิดใช้
1610	สตูล	เมืองสตูล	เทศบาลเมืองสตูล	ยังไม่เปิดใช้
1611	สตูล	เมืองสตูล	เทศบาลตำบลคลองขุด	ยังไม่เปิดใช้
1612	สตูล	เมืองสตูล	องค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน	ยังไม่เปิดใช้
1613	สตูล	เมืองสตูล	เทศบาลตำบลฉลุง	ยังไม่เปิดใช้
1614	สตูล	เมืองสตูล	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย	ยังไม่เปิดใช้
1615	สตูล	เมืองสตูล	องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง	ยังไม่เปิดใช้
1616	สตูล	เมืองสตูล	องค์การบริหารส่วนตำบลปุย	ยังไม่เปิดใช้
1617	สตูล	เมืองสตูล	องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี	ยังไม่เปิดใช้
1618	สตูล	ควนโดน	เทศบาลตำบลควนโดน	ยังไม่เปิดใช้
1619	สตูล	ควนโดน	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ	ยังไม่เปิดใช้
1620	สตูล	ควนกาหลง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1621	สตูล	ควนกาหลง	องค์การบริหารส่วนตำบลอุไคเจริญ	ยังไม่เปิดใช้
1622	สตูล	ท่าแพ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ	ยังไม่เปิดใช้
1623	สตูล	ละงู	เทศบาลตำบลกำแพง	ยังไม่เปิดใช้
1624	สตูล	ละงู	องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง	ยังไม่เปิดใช้
1625	สตูล	ละงู	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	ยังไม่เปิดใช้
1626	สตูล	ทุ่งหว้า	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า	ยังไม่เปิดใช้
1627	สตูล	ทุ่งหว้า	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุหลั่ง	ยังไม่เปิดใช้
1628	สตูล	มะนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
1629	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ	ยังไม่เปิดใช้
1630	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	เทศบาลตำบลแพรกษา	ยังไม่เปิดใช้
1631	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน	ยังไม่เปิดใช้
1632	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	เทศบาลตำบลเทพารักษ์	ยังไม่เปิดใช้
1633	สมุทรปราการ	บางบ่อ	เทศบาลตำบลบางบ่อ	ยังไม่เปิดใช้
1634	สมุทรปราการ	บางบ่อ	เทศบาลตำบลคลองสวน	ยังไม่เปิดใช้
1635	สมุทรปราการ	บางบ่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลเป็ริง	ยังไม่เปิดใช้
1636	สมุทรปราการ	บางบ่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา	ยังไม่เปิดใช้
1637	สมุทรปราการ	บางพลี	เทศบาลตำบลบางพลี	ยังไม่เปิดใช้
1638	สมุทรปราการ	บางพลี	เทศบาลเมืองบางแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
1639	สมุทรปราการ	บางพลี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา	ยังไม่เปิดใช้
1640	สมุทรปราการ	บางพลี	องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ	ยังไม่เปิดใช้
1641	สมุทรปราการ	พระประแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ	ยังไม่เปิดใช้
1642	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน	ยังไม่เปิดใช้
1643	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ	ยังไม่เปิดใช้
1644	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์	องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด	ยังไม่เปิดใช้
1645	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ยังไม่เปิดใช้
1646	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1647	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
1648	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน	ยังไม่เปิดใช้
1649	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน	ยังไม่เปิดใช้
1650	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง	ยังไม่เปิดใช้
1651	สมุทรสงคราม	บางคนที	เทศบาลตำบลกระดังงา	ยังไม่เปิดใช้
1652	สมุทรสงคราม	บางคนที	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก	ยังไม่เปิดใช้
1653	สมุทรสงคราม	บางคนที	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา	ยังไม่เปิดใช้
1654	สมุทรสงคราม	บางคนที	เทศบาลตำบลบางนกแขวก	ยังไม่เปิดใช้
1655	สมุทรสงคราม	อัมพวา	เทศบาลตำบลเหมืองใหม่	ยังไม่เปิดใช้
1656	สมุทรสงคราม	อัมพวา	องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพรงพาง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1657	สมุทรสงคราม	อัมพวา	องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง	ยังไม่เปิดใช้
1658	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทroid	ยังไม่เปิดใช้
1659	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลตำบลท่าจีน	ยังไม่เปิดใช้
1660	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย	ยังไม่เปิดใช้
1661	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลตำบลคอกกระบือ	ยังไม่เปิดใช้
1662	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด	ยังไม่เปิดใช้
1663	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล	ยังไม่เปิดใช้
1664	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม	ยังไม่เปิดใช้
1665	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว	ยังไม่เปิดใช้
1666	สระแก้ว	คลองหาด	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม	ยังไม่เปิดใช้
1667	สระแก้ว	ตาพระยา	องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา	ยังไม่เปิดใช้
1668	สระแก้ว	วัฒนานคร	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง	ยังไม่เปิดใช้
1669	สระแก้ว	อรัญประเทศ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่	ยังไม่เปิดใช้
1670	สระแก้ว	อรัญประเทศ	องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก	ยังไม่เปิดใช้
1671	สระบุรี	เมืองสระบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	ยังไม่เปิดใช้
1672	สระบุรี	เมืองสระบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง	ยังไม่เปิดใช้
1673	สระบุรี	เมืองสระบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง	ยังไม่เปิดใช้
1674	สระบุรี	เมืองสระบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดิ่งชัน	ยังไม่เปิดใช้
1675	สระบุรี	แก่งคอย	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ยังไม่เปิดใช้
1676	สระบุรี	แก่งคอย	องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม	ยังไม่เปิดใช้
1677	สระบุรี	หนองแค	เทศบาลตำบลชลธิ	ยังไม่เปิดใช้
1678	สระบุรี	หนองแค	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ	ยังไม่เปิดใช้
1679	สระบุรี	วิหารแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง	ยังไม่เปิดใช้
1680	สระบุรี	วิหารแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม	ยังไม่เปิดใช้
1681	สระบุรี	หนองแซง	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน	ยังไม่เปิดใช้
1682	สระบุรี	บ้านหมอ	เทศบาลตำบลบ้านหมอ	ยังไม่เปิดใช้
1683	สระบุรี	บ้านหมอ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน	ยังไม่เปิดใช้
1684	สระบุรี	บ้านหมอ	เทศบาลตำบลบางโขมด	ยังไม่เปิดใช้
1685	สระบุรี	บ้านหมอ	เทศบาลตำบลท่าลาน	ยังไม่เปิดใช้
1686	สระบุรี	ดอนพุด	องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว	ยังไม่เปิดใช้
1687	สระบุรี	หนองโดน	เทศบาลตำบลหนองโดน	ยังไม่เปิดใช้
1688	สระบุรี	พระพุทธบาท	เทศบาลตำบลนายาว	ยังไม่เปิดใช้
1689	สระบุรี	เสาไห้	เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	ยังไม่เปิดใช้
1690	สระบุรี	มวกเหล็ก	เทศบาลตำบลมวกเหล็ก	ยังไม่เปิดใช้
1691	สระบุรี	มวกเหล็ก	องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	ยังไม่เปิดใช้
1692	สระบุรี	มวกเหล็ก	องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1693	สระบุรี	มวกเหล็ก	องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง	ยังไม่เปิดใช้
1694	สระบุรี	มวกเหล็ก	องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุน	ยังไม่เปิดใช้
1695	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง	ยังไม่เปิดใช้
1696	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์	ยังไม่เปิดใช้
1697	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์	ยังไม่เปิดใช้
1698	สิงห์บุรี	บางระจัน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา	ยังไม่เปิดใช้
1699	สิงห์บุรี	ค่ายบางระจัน	องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล	ยังไม่เปิดใช้
1700	สิงห์บุรี	ค่ายบางระจัน	องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน	ยังไม่เปิดใช้
1701	สิงห์บุรี	ค่ายบางระจัน	องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังไข	ยังไม่เปิดใช้
1702	สิงห์บุรี	ค่ายบางระจัน	องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย	ยังไม่เปิดใช้
1703	สิงห์บุรี	ค่ายบางระจัน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม	ยังไม่เปิดใช้
1704	สิงห์บุรี	พรหมบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ	ยังไม่เปิดใช้
1705	สิงห์บุรี	พรหมบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง	ยังไม่เปิดใช้
1706	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลจักรวราย	ยังไม่เปิดใช้
1707	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม	ยังไม่เปิดใช้
1708	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล	ยังไม่เปิดใช้
1709	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	ยังไม่เปิดใช้
1710	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว	ยังไม่เปิดใช้
1711	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	ยังไม่เปิดใช้
1712	สุโขทัย	บ้านด่านลานหอย	องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ	ยังไม่เปิดใช้
1713	สุโขทัย	บ้านด่านลานหอย	องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว	ยังไม่เปิดใช้
1714	สุโขทัย	คีรีมาศ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง	ยังไม่เปิดใช้
1715	สุโขทัย	คีรีมาศ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ	ยังไม่เปิดใช้
1716	สุโขทัย	กงไกรลาศ	องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง	ยังไม่เปิดใช้
1717	สุโขทัย	กงไกรลาศ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม	ยังไม่เปิดใช้
1718	สุโขทัย	ศรีสำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก	ยังไม่เปิดใช้
1719	สุโขทัย	ศรีสำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง	ยังไม่เปิดใช้
1720	สุโขทัย	ศรีสำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร	ยังไม่เปิดใช้
1721	สุโขทัย	ศรีสำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง	ยังไม่เปิดใช้
1722	สุโขทัย	สวรรคโลก	องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว	ยังไม่เปิดใช้
1723	สุโขทัย	สวรรคโลก	เทศบาลตำบลคลองยาง	ยังไม่เปิดใช้
1724	สุโขทัย	สวรรคโลก	เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง	ยังไม่เปิดใช้
1725	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลท่าระหัด	ยังไม่เปิดใช้
1726	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง	ยังไม่เปิดใช้
1727	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเตมา	ยังไม่เปิดใช้
1728	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1729	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน	ยังไม่เปิดใช้
1730	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลบางกุ้ง	ยังไม่เปิดใช้
1731	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย	ยังไม่เปิดใช้
1732	สุพรรณบุรี	เดิมบางนางบวช	เทศบาลตำบลเขาพระ	ยังไม่เปิดใช้
1733	สุพรรณบุรี	เดิมบางนางบวช	เทศบาลตำบลทุ่งคลี	ยังไม่เปิดใช้
1734	สุพรรณบุรี	เดิมบางนางบวช	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง	ยังไม่เปิดใช้
1735	สุพรรณบุรี	เดิมบางนางบวช	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา	ยังไม่เปิดใช้
1736	สุพรรณบุรี	เดิมบางนางบวช	องค์การบริหารส่วนตำบลปลอกหญ้า	ยังไม่เปิดใช้
1737	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	เทศบาลตำบลด่านช้าง	ยังไม่เปิดใช้
1738	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น	ยังไม่เปิดใช้
1739	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ	ยังไม่เปิดใช้
1740	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน	ยังไม่เปิดใช้
1741	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสี้ยว	ยังไม่เปิดใช้
1742	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว	ยังไม่เปิดใช้
1743	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	เทศบาลตำบลบางปลาม้า	ยังไม่เปิดใช้
1744	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า	ยังไม่เปิดใช้
1745	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	เทศบาลตำบลตะค่า	ยังไม่เปิดใช้
1746	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	องค์การบริหารส่วนตำบลลกฤษณา	ยังไม่เปิดใช้
1747	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	องค์การบริหารส่วนตำบลสาส์	ยังไม่เปิดใช้
1748	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์	ยังไม่เปิดใช้
1749	สุพรรณบุรี	ศรีประจันต์	เทศบาลตำบลบ้านกร่าง	ยังไม่เปิดใช้
1750	สุพรรณบุรี	ศรีประจันต์	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู	ยังไม่เปิดใช้
1751	สุพรรณบุรี	ศรีประจันต์	เทศบาลตำบลวังน้ำซับ	ยังไม่เปิดใช้
1752	สุพรรณบุรี	ศรีประจันต์	เทศบาลตำบลวังยาง	ยังไม่เปิดใช้
1753	สุพรรณบุรี	ดอนเจดีย์	องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ	ยังไม่เปิดใช้
1754	สุพรรณบุรี	ดอนเจดีย์	องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก	ยังไม่เปิดใช้
1755	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	ยังไม่เปิดใช้
1756	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน	ยังไม่เปิดใช้
1757	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม	ยังไม่เปิดใช้
1758	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	ยังไม่เปิดใช้
1759	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว	ยังไม่เปิดใช้
1760	สุพรรณบุรี	สามชุก	องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสี้ยว	ยังไม่เปิดใช้
1761	สุพรรณบุรี	อู่ทอง	เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง	ยังไม่เปิดใช้
1762	สุพรรณบุรี	อู่ทอง	เทศบาลตำบลสระยายโสม	ยังไม่เปิดใช้
1763	สุพรรณบุรี	หนองหญ้าไซ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์	ยังไม่เปิดใช้
1764	สุพรรณบุรี	หนองหญ้าไซ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1765	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	เทศบาลตำบลท่าทองใหม่	ยังไม่เปิดใช้
1766	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่	ยังไม่เปิดใช้
1767	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง	ยังไม่เปิดใช้
1768	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์	ยังไม่เปิดใช้
1769	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	เทศบาลตำบลข้างซ้าย	ยังไม่เปิดใช้
1770	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท	ยังไม่เปิดใช้
1771	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ	ยังไม่เปิดใช้
1772	สุราษฎร์ธานี	ดอนสัก	เทศบาลเมืองดอนสัก	ยังไม่เปิดใช้
1773	สุราษฎร์ธานี	ดอนสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม	ยังไม่เปิดใช้
1774	สุราษฎร์ธานี	เกาะพะงัน	เทศบาลตำบลเพชรพะงัน	ยังไม่เปิดใช้
1775	สุราษฎร์ธานี	เกาะพะงัน	เทศบาลตำบลเกาะเต่า	ยังไม่เปิดใช้
1776	สุราษฎร์ธานี	ไชยา	องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด	ยังไม่เปิดใช้
1777	สุราษฎร์ธานี	ไชยา	เทศบาลตำบลเรียง	ยังไม่เปิดใช้
1778	สุราษฎร์ธานี	ไชยา	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว	ยังไม่เปิดใช้
1779	สุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ	องค์การบริหารส่วนตำบลวัง	ยังไม่เปิดใช้
1780	สุราษฎร์ธานี	คีรีรัฐนิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว	ยังไม่เปิดใช้
1781	สุราษฎร์ธานี	บ้านตาขุน	องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย	ยังไม่เปิดใช้
1782	สุราษฎร์ธานี	พนม	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน	ยังไม่เปิดใช้
1783	สุราษฎร์ธานี	พนม	องค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน	ยังไม่เปิดใช้
1784	สุราษฎร์ธานี	ท่าฉาง	เทศบาลตำบลท่าฉาง	ยังไม่เปิดใช้
1785	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	เทศบาลตำบลควนศรี	ยังไม่เปิดใช้
1786	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาเดิม	เทศบาลตำบลบ้านนา	ยังไม่เปิดใช้
1787	สุราษฎร์ธานี	เคียนซา	องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา	ยังไม่เปิดใช้
1788	สุราษฎร์ธานี	เคียนซา	องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร	ยังไม่เปิดใช้
1789	สุราษฎร์ธานี	เคียนซา	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก	ยังไม่เปิดใช้
1790	สุราษฎร์ธานี	เคียนซา	เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ	ยังไม่เปิดใช้
1791	สุราษฎร์ธานี	เวียงสระ	เทศบาลตำบลเมืองเวียง	ยังไม่เปิดใช้
1792	สุราษฎร์ธานี	พุนพิน	องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน	ยังไม่เปิดใช้
1793	สุราษฎร์ธานี	พุนพิน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน	ยังไม่เปิดใช้
1794	สุราษฎร์ธานี	พุนพิน	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย	ยังไม่เปิดใช้
1795	สุราษฎร์ธานี	ชัยบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก	ยังไม่เปิดใช้
1796	สุราษฎร์ธานี	วิภาวดี	องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้	ยังไม่เปิดใช้
1797	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	ยังไม่เปิดใช้
1798	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1799	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง	ยังไม่เปิดใช้
1800	สุรินทร์	ชุมพลบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1801	สุรินทร์	ชุมพลบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง	ยังไม่เปิดใช้
1802	สุรินทร์	ท่าตูม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี	ยังไม่เปิดใช้
1803	สุรินทร์	จอมพระ	เทศบาลตำบลจอมพระ	ยังไม่เปิดใช้
1804	สุรินทร์	จอมพระ	เทศบาลตำบลบุแกรง	ยังไม่เปิดใช้
1805	สุรินทร์	จอมพระ	องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข	ยังไม่เปิดใช้
1806	สุรินทร์	ปราสาท	องค์การบริหารส่วนตำบลไพล	ยังไม่เปิดใช้
1807	สุรินทร์	ปราสาท	องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง	ยังไม่เปิดใช้
1808	สุรินทร์	ปราสาท	เทศบาลตำบลกันตวจระมวล	ยังไม่เปิดใช้
1809	สุรินทร์	กาบเชิง	องค์การบริหารส่วนตำบลแฉ่งมุด	ยังไม่เปิดใช้
1810	สุรินทร์	รัตนบุรี	เทศบาลตำบลรัตนบุรี	ยังไม่เปิดใช้
1811	สุรินทร์	รัตนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1812	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	เทศบาลตำบลศีขรภูมิ	ยังไม่เปิดใช้
1813	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย	ยังไม่เปิดใช้
1814	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	เทศบาลตำบลฝักไหม	ยังไม่เปิดใช้
1815	สุรินทร์	สังขะ	องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ	ยังไม่เปิดใช้
1816	สุรินทร์	สังขะ	องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
1817	สุรินทร์	สังขะ	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม	ยังไม่เปิดใช้
1818	สุรินทร์	สังขะ	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา	ยังไม่เปิดใช้
1819	สุรินทร์	บัวเชด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา	ยังไม่เปิดใช้
1820	สุรินทร์	บัวเชด	องค์การบริหารส่วนตำบลดาวัง	ยังไม่เปิดใช้
1821	สุรินทร์	พนมดงรัก	องค์การบริหารส่วนตำบลจิกแดก	ยังไม่เปิดใช้
1822	สุรินทร์	พนมดงรัก	องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง	ยังไม่เปิดใช้
1823	สุรินทร์	ศรีณรงค์	องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน	ยังไม่เปิดใช้
1824	สุรินทร์	ศรีณรงค์	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข	ยังไม่เปิดใช้
1825	สุรินทร์	เขวาสินรินทร์	เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์	ยังไม่เปิดใช้
1826	สุรินทร์	เขวาสินรินทร์	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่	ยังไม่เปิดใช้
1827	สุรินทร์	โนนนารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง	ยังไม่เปิดใช้
1828	หนองคาย	เมืองหนองคาย	เทศบาลตำบลกวนวัน	ยังไม่เปิดใช้
1829	หนองคาย	เมืองหนองคาย	เทศบาลตำบลวัดธาตุ	ยังไม่เปิดใช้
1830	หนองคาย	เมืองหนองคาย	เทศบาลตำบลหนองสองห้อง	ยังไม่เปิดใช้
1831	หนองคาย	เมืองหนองคาย	เทศบาลตำบลปะโค	ยังไม่เปิดใช้
1832	หนองคาย	เมืองหนองคาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่	ยังไม่เปิดใช้
1833	หนองคาย	ท่าบ่อ	เทศบาลตำบลกองนาง	ยังไม่เปิดใช้
1834	หนองคาย	ท่าบ่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ	ยังไม่เปิดใช้
1835	หนองคาย	ท่าบ่อ	เทศบาลตำบลบ้านถ่อน	ยังไม่เปิดใช้
1836	หนองคาย	ท่าบ่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1837	หนองคาย	โพนพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล	ยังไม่เปิดใช้
1838	หนองคาย	โพนพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง	ยังไม่เปิดใช้
1839	หนองคาย	โพนพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลขุมช้าง	ยังไม่เปิดใช้
1840	หนองคาย	โพนพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง	ยังไม่เปิดใช้
1841	หนองคาย	โพนพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง	ยังไม่เปิดใช้
1842	หนองคาย	โพนพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์	ยังไม่เปิดใช้
1843	หนองคาย	โพนพิสัย	เทศบาลตำบลสร้างนางขาว	ยังไม่เปิดใช้
1844	หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่	ยังไม่เปิดใช้
1845	หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	เทศบาลตำบลหนองปลาปาก	ยังไม่เปิดใช้
1846	หนองคาย	สังคม	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว	ยังไม่เปิดใช้
1847	หนองคาย	สังคม	เทศบาลตำบลสังคม	ยังไม่เปิดใช้
1848	หนองคาย	สังคม	องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม	ยังไม่เปิดใช้
1849	หนองคาย	สระใคร	องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร	ยังไม่เปิดใช้
1850	หนองคาย	สระใคร	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง	ยังไม่เปิดใช้
1851	หนองคาย	เฝ้าไร่	องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	ยังไม่เปิดใช้
1852	หนองคาย	เฝ้าไร่	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง	ยังไม่เปิดใช้
1853	หนองคาย	รัตนวาปี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่อน	ยังไม่เปิดใช้
1854	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	ยังไม่เปิดใช้
1855	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ยังไม่เปิดใช้
1856	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกั๊กศูนย์	ยังไม่เปิดใช้
1857	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์	ยังไม่เปิดใช้
1858	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา	ยังไม่เปิดใช้
1859	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม	ยังไม่เปิดใช้
1860	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	เทศบาลตำบลนามะเฟือง	ยังไม่เปิดใช้
1861	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว	ยังไม่เปิดใช้
1862	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น	ยังไม่เปิดใช้
1863	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน	ยังไม่เปิดใช้
1864	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ	ยังไม่เปิดใช้
1865	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม	ยังไม่เปิดใช้
1866	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า	ยังไม่เปิดใช้
1867	หนองบัวลำภู	นากลาง	เทศบาลตำบลนากลาง	ยังไม่เปิดใช้
1868	หนองบัวลำภู	นากลาง	เทศบาลตำบลฝั่งแดง	ยังไม่เปิดใช้
1869	หนองบัวลำภู	นากลาง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง	ยังไม่เปิดใช้
1870	หนองบัวลำภู	นากลาง	องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์	ยังไม่เปิดใช้
1871	หนองบัวลำภู	นากลาง	องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์	ยังไม่เปิดใช้
1872	หนองบัวลำภู	นากลาง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1873	หนองบัวลำภู	โนนสัง	เทศบาลตำบลโนนสัง	ยังไม่เปิดใช้
1874	หนองบัวลำภู	โนนสัง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น	ยังไม่เปิดใช้
1875	หนองบัวลำภู	โนนสัง	เทศบาลตำบลหนองเรือ	ยังไม่เปิดใช้
1876	หนองบัวลำภู	โนนสัง	เทศบาลตำบลกุดตุ้ม	ยังไม่เปิดใช้
1877	หนองบัวลำภู	โนนสัง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง	ยังไม่เปิดใช้
1878	หนองบัวลำภู	โนนสัง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง	ยังไม่เปิดใช้
1879	หนองบัวลำภู	โนนสัง	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
1880	หนองบัวลำภู	โนนสัง	องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่	ยังไม่เปิดใช้
1881	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย	ยังไม่เปิดใช้
1882	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่	ยังไม่เปิดใช้
1883	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	เทศบาลตำบลจอมทอง	ยังไม่เปิดใช้
1884	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง	ยังไม่เปิดใช้
1885	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้	ยังไม่เปิดใช้
1886	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	เทศบาลตำบลโนนสะอาด	ยังไม่เปิดใช้
1887	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	เทศบาลตำบลยางหล่อ	ยังไม่เปิดใช้
1888	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
1889	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	เทศบาลตำบลหนองแก	ยังไม่เปิดใช้
1890	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง	ยังไม่เปิดใช้
1891	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม	ยังไม่เปิดใช้
1892	หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี	ยังไม่เปิดใช้
1893	หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก	ยังไม่เปิดใช้
1894	หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	เทศบาลตำบลนาदान	ยังไม่เปิดใช้
1895	หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา	ยังไม่เปิดใช้
1896	หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	เทศบาลตำบลบุญหัน	ยังไม่เปิดใช้
1897	หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง	ยังไม่เปิดใช้
1898	หนองบัวลำภู	นาวัง	เทศบาลตำบลนาเหล่า	ยังไม่เปิดใช้
1899	หนองบัวลำภู	นาวัง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหล่า	ยังไม่เปิดใช้
1900	หนองบัวลำภู	นาวัง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก	ยังไม่เปิดใช้
1901	หนองบัวลำภู	นาวัง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม	ยังไม่เปิดใช้
1902	หนองบัวลำภู	นาวัง	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพศิรี	ยังไม่เปิดใช้
1903	อ่างทอง	โพธิ์ทอง	เทศบาลตำบลโคกพุทรา	ยังไม่เปิดใช้
1904	อ่างทอง	วิเศษชัยชาญ	เทศบาลตำบลสาวร้องไห้	ยังไม่เปิดใช้
1905	อ่างทอง	สามโก้	เทศบาลตำบลสามโก้	ยังไม่เปิดใช้
1906	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลนุ่ง	ยังไม่เปิดใช้
1907	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก	ยังไม่เปิดใช้
1908	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1909	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1910	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ	ยังไม่เปิดใช้
1911	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	เทศบาลตำบลนาเวียง	ยังไม่เปิดใช้
1912	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์	ยังไม่เปิดใช้
1913	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	ยังไม่เปิดใช้
1914	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย	ยังไม่เปิดใช้
1915	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้	ยังไม่เปิดใช้
1916	อำนาจเจริญ	ชานุมาน	องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน	ยังไม่เปิดใช้
1917	อำนาจเจริญ	ปทุมราชวงศา	เทศบาลตำบลห้วย	ยังไม่เปิดใช้
1918	อำนาจเจริญ	พนา	องค์การบริหารส่วนตำบลพนา	ยังไม่เปิดใช้
1919	อำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	เทศบาลตำบลสิริเสนางค์	ยังไม่เปิดใช้
1920	อำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง	ยังไม่เปิดใช้
1921	อำนาจเจริญ	ห้วยตะพาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
1922	อำนาจเจริญ	ห้วยตะพาน	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เมืองน้อย	ยังไม่เปิดใช้
1923	อำนาจเจริญ	ห้วยตะพาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย	ยังไม่เปิดใช้
1924	อำนาจเจริญ	ห้วยตะพาน	องค์การบริหารส่วนตำบลจิกตุ้	ยังไม่เปิดใช้
1925	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	เทศบาลตำบลอำนาจ	ยังไม่เปิดใช้
1926	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	เทศบาลตำบลดงมะยาง	ยังไม่เปิดใช้
1927	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	เทศบาลตำบลเปือย	ยังไม่เปิดใช้
1928	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง	ยังไม่เปิดใช้
1929	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี	ยังไม่เปิดใช้
1930	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	องค์การบริหารส่วนตำบลแมด	ยังไม่เปิดใช้
1931	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว	ยังไม่เปิดใช้
1932	อุดรธานี	หนองวัวซอ	เทศบาลตำบลภูผาแดง	ยังไม่เปิดใช้
1933	อุดรธานี	กุมภวาปี	เทศบาลตำบลกงพานพันดอน	ยังไม่เปิดใช้
1934	อุดรธานี	บ้านผือ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ	ยังไม่เปิดใช้
1935	อุดรธานี	บ้านผือ	องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร	ยังไม่เปิดใช้
1936	อุดรดิตถ์	บ้านโคก	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น	ยังไม่เปิดใช้
1937	อุดรดิตถ์	พิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	ยังไม่เปิดใช้
1938	อุดรดิตถ์	ลับแล	องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง	ยังไม่เปิดใช้
1939	อุดรดิตถ์	ทองแสนขัน	เทศบาลตำบลทองแสนขัน	ยังไม่เปิดใช้
1940	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	เทศบาลเมืองอุทัยธานี	ยังไม่เปิดใช้
1941	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง	ยังไม่เปิดใช้
1942	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง	ยังไม่เปิดใช้
1943	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก	ยังไม่เปิดใช้
1944	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1945	อุทัยธานี	ทัพทัน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม	ยังไม่เปิดใช้
1946	อุทัยธานี	ทัพทัน	เทศบาลตำบลหนองสระ	ยังไม่เปิดใช้
1947	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	เทศบาลตำบลสว่างแจ้สบายใจ	ยังไม่เปิดใช้
1948	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว	ยังไม่เปิดใช้
1949	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง	ยังไม่เปิดใช้
1950	อุทัยธานี	หนองฉาง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง	ยังไม่เปิดใช้
1951	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง	ยังไม่เปิดใช้
1952	อุทัยธานี	บ้านไร่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	ยังไม่เปิดใช้
1953	อุทัยธานี	บ้านไร่	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง	ยังไม่เปิดใช้
1954	อุทัยธานี	บ้านไร่	เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง	ยังไม่เปิดใช้
1955	อุทัยธานี	บ้านไร่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน	ยังไม่เปิดใช้
1956	อุทัยธานี	ลานสัก	เทศบาลตำบลลานสัก	ยังไม่เปิดใช้
1957	อุทัยธานี	ลานสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน	ยังไม่เปิดใช้
1958	อุทัยธานี	ลานสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ	ยังไม่เปิดใช้
1959	อุทัยธานี	ลานสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลระบือ	ยังไม่เปิดใช้
1960	อุทัยธานี	ห้วยคต	องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย	ยังไม่เปิดใช้
1961	อุทัยธานี	ห้วยคต	องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง	ยังไม่เปิดใช้
1962	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	เทศบาลนครอุบลราชธานี	ยังไม่เปิดใช้
1963	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน	ยังไม่เปิดใช้
1964	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	เทศบาลตำบลขามใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1965	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	เทศบาลตำบลอุบล	ยังไม่เปิดใช้
1966	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	ยังไม่เปิดใช้
1967	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย	ยังไม่เปิดใช้
1968	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ	ยังไม่เปิดใช้
1969	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก	ยังไม่เปิดใช้
1970	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว	ยังไม่เปิดใช้
1971	อุบลราชธานี	ศรีเมืองใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก	ยังไม่เปิดใช้
1972	อุบลราชธานี	ศรีเมืองใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน	ยังไม่เปิดใช้
1973	อุบลราชธานี	ศรีเมืองใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง	ยังไม่เปิดใช้
1974	อุบลราชธานี	ศรีเมืองใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ้าย	ยังไม่เปิดใช้
1975	อุบลราชธานี	ศรีเมืองใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล	ยังไม่เปิดใช้
1976	อุบลราชธานี	ศรีเมืองใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง	ยังไม่เปิดใช้
1977	อุบลราชธานี	ศรีเมืองใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลน	ยังไม่เปิดใช้
1978	อุบลราชธานี	ศรีเมืองใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1979	อุบลราชธานี	โขงเจียม	เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม	ยังไม่เปิดใช้
1980	อุบลราชธานี	โขงเจียม	องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1981	อุบลราชธานี	โขงเจียม	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	ยังไม่เปิดใช้
1982	อุบลราชธานี	โขงเจียม	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง	ยังไม่เปิดใช้
1983	อุบลราชธานี	โขงเจียม	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่	ยังไม่เปิดใช้
1984	อุบลราชธานี	เขื่องใน	เทศบาลตำบลห้วยเรือ	ยังไม่เปิดใช้
1985	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ	ยังไม่เปิดใช้
1986	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง	ยังไม่เปิดใช้
1987	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้	ยังไม่เปิดใช้
1988	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยดอน	ยังไม่เปิดใช้
1989	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน	ยังไม่เปิดใช้
1990	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ	ยังไม่เปิดใช้
1991	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนน้อย	ยังไม่เปิดใช้
1992	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย	ยังไม่เปิดใช้
1993	อุบลราชธานี	เขื่องใน	เทศบาลตำบลบ้านกอก	ยังไม่เปิดใช้
1994	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
1995	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	ยังไม่เปิดใช้
1996	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลยางซิ่นก	ยังไม่เปิดใช้
1997	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข	ยังไม่เปิดใช้
1998	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า	ยังไม่เปิดใช้
1999	อุบลราชธานี	เขมราฐ	เทศบาลตำบลเทพวงศา	ยังไม่เปิดใช้
2000	อุบลราชธานี	เขมราฐ	เทศบาลตำบลขามป้อม	ยังไม่เปิดใช้
2001	อุบลราชธานี	เขมราฐ	องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด	ยังไม่เปิดใช้
2002	อุบลราชธานี	เขมราฐ	เทศบาลตำบลหนองผือ	ยังไม่เปิดใช้
2003	อุบลราชธานี	เขมราฐ	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ	ยังไม่เปิดใช้
2004	อุบลราชธานี	เขมราฐ	เทศบาลตำบลหนองนกทา	ยังไม่เปิดใช้
2005	อุบลราชธานี	เขมราฐ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม	ยังไม่เปิดใช้
2006	อุบลราชธานี	เขมราฐ	เทศบาลตำบลหัวนา	ยังไม่เปิดใช้
2007	อุบลราชธานี	เดชอุดม	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช	ยังไม่เปิดใช้
2008	อุบลราชธานี	เดชอุดม	เทศบาลตำบลนาสว่าง	ยังไม่เปิดใช้
2009	อุบลราชธานี	เดชอุดม	องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง	ยังไม่เปิดใช้
2010	อุบลราชธานี	เดชอุดม	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเท็ง	ยังไม่เปิดใช้
2011	อุบลราชธานี	เดชอุดม	องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด	ยังไม่เปิดใช้
2012	อุบลราชธานี	เดชอุดม	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี	ยังไม่เปิดใช้
2013	อุบลราชธานี	เดชอุดม	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม	ยังไม่เปิดใช้
2014	อุบลราชธานี	เดชอุดม	องค์การบริหารส่วนตำบลคำครึ่ง	ยังไม่เปิดใช้
2015	อุบลราชธานี	เดชอุดม	องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแจะ	ยังไม่เปิดใช้
2016	อุบลราชธานี	เดชอุดม	เทศบาลตำบลโพนงาม	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
2017	อุบลราชธานี	เดชอุดม	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง	ยังไม่เปิดใช้
2018	อุบลราชธานี	เดชอุดม	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์	ยังไม่เปิดใช้
2019	อุบลราชธานี	นาจะหลวย	องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์	ยังไม่เปิดใช้
2020	อุบลราชธานี	นาจะหลวย	องค์การบริหารส่วนตำบลโล่สักแสง	ยังไม่เปิดใช้
2021	อุบลราชธานี	น้ำยืน	องค์การบริหารส่วนตำบลยาง	ยังไม่เปิดใช้
2022	อุบลราชธานี	น้ำยืน	องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์	ยังไม่เปิดใช้
2023	อุบลราชธานี	น้ำยืน	องค์การบริหารส่วนตำบลบุญเปือย	ยังไม่เปิดใช้
2024	อุบลราชธานี	น้ำยืน	เทศบาลตำบลน้ำยืน	ยังไม่เปิดใช้
2025	อุบลราชธานี	น้ำยืน	องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
2026	อุบลราชธานี	น้ำยืน	องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม	ยังไม่เปิดใช้
2027	อุบลราชธานี	บุญทรिक	องค์การบริหารส่วนตำบลโพงงาม	ยังไม่เปิดใช้
2028	อุบลราชธานี	บุญทรिक	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน	ยังไม่เปิดใช้
2029	อุบลราชธานี	บุญทรिक	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ	ยังไม่เปิดใช้
2030	อุบลราชธานี	บุญทรिक	เทศบาลตำบลบุญทรिक	ยังไม่เปิดใช้
2031	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลกระเตียน	ยังไม่เปิดใช้
2032	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม	ยังไม่เปิดใช้
2033	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดศุกร	ยังไม่เปิดใช้
2034	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย	ยังไม่เปิดใช้
2035	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย	ยังไม่เปิดใช้
2036	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกง	ยังไม่เปิดใช้
2037	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด	ยังไม่เปิดใช้
2038	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด	ยังไม่เปิดใช้
2039	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า	ยังไม่เปิดใช้
2040	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแซ้	ยังไม่เปิดใช้
2041	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง	ยังไม่เปิดใช้
2042	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน	ยังไม่เปิดใช้
2043	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง	ยังไม่เปิดใช้
2044	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ	ยังไม่เปิดใช้
2045	อุบลราชธานี	กุดข้าวปุ้น	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหันน้ำ	ยังไม่เปิดใช้
2046	อุบลราชธานี	ม่วงสามสี	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก	ยังไม่เปิดใช้
2047	อุบลราชธานี	ม่วงสามสี	องค์การบริหารส่วนตำบลดมใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
2048	อุบลราชธานี	ม่วงสามสี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่างใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
2049	อุบลราชธานี	ม่วงสามสี	องค์การบริหารส่วนตำบลเตย	ยังไม่เปิดใช้
2050	อุบลราชธานี	ม่วงสามสี	องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีกระโพหลุม	ยังไม่เปิดใช้
2051	อุบลราชธานี	ม่วงสามสี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า	ยังไม่เปิดใช้
2052	อุบลราชธานี	ม่วงสามสี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้าง	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
2053	อุบลราชธานี	ม่วงสามสิบ	องค์การบริหารส่วนตำบลไฟใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
2054	อุบลราชธานี	ม่วงสามสิบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง	ยังไม่เปิดใช้
2055	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	ยังไม่เปิดใช้
2056	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	เทศบาลตำบลธาตุ	ยังไม่เปิดใช้
2057	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด	ยังไม่เปิดใช้
2058	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพน	ยังไม่เปิดใช้
2059	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง	ยังไม่เปิดใช้
2060	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ	ยังไม่เปิดใช้
2061	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	องค์การบริหารส่วนตำบลนุ่งหวาย	ยังไม่เปิดใช้
2062	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง	ยังไม่เปิดใช้
2063	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	เทศบาลตำบลเมืองศรีโค	ยังไม่เปิดใช้
2064	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง	ยังไม่เปิดใช้
2065	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	ยังไม่เปิดใช้
2066	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี	ยังไม่เปิดใช้
2067	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้	ยังไม่เปิดใช้
2068	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสี	ยังไม่เปิดใช้
2069	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	เทศบาลตำบลอ่างศิลา	ยังไม่เปิดใช้
2070	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา	ยังไม่เปิดใช้
2071	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง	ยังไม่เปิดใช้
2072	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขม	ยังไม่เปิดใช้
2073	อุบลราชธานี	ตาลสม	องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสม	ยังไม่เปิดใช้
2074	อุบลราชธานี	ตาลสม	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	ยังไม่เปิดใช้
2075	อุบลราชธานี	ตาลสม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง	ยังไม่เปิดใช้
2076	อุบลราชธานี	ตาลสม	องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย	ยังไม่เปิดใช้
2077	อุบลราชธานี	ตาลสม	องค์การบริหารส่วนตำบลคำหว่า	ยังไม่เปิดใช้
2078	อุบลราชธานี	โพธิ์ไทร	เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร	ยังไม่เปิดใช้
2079	อุบลราชธานี	โพธิ์ไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร	ยังไม่เปิดใช้
2080	อุบลราชธานี	โพธิ์ไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
2081	อุบลราชธานี	โพธิ์ไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน	ยังไม่เปิดใช้
2082	อุบลราชธานี	โพธิ์ไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	ยังไม่เปิดใช้
2083	อุบลราชธานี	โพธิ์ไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่างาม	ยังไม่เปิดใช้
2084	อุบลราชธานี	สำโรง	เทศบาลตำบลสำโรง	ยังไม่เปิดใช้
2085	อุบลราชธานี	สำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ	ยังไม่เปิดใช้
2086	อุบลราชธานี	สำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ	ยังไม่เปิดใช้
2087	อุบลราชธานี	สำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง	ยังไม่เปิดใช้
2088	อุบลราชธานี	สำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลบอน	ยังไม่เปิดใช้

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
2089	อุบลราชธานี	สำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม	ยังไม่เปิดใช้
2090	อุบลราชธานี	ดอนมดแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง	ยังไม่เปิดใช้
2091	อุบลราชธานี	ดอนมดแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง	ยังไม่เปิดใช้
2092	อุบลราชธานี	ดอนมดแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
2093	อุบลราชธานี	สิรินธร	องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่	ยังไม่เปิดใช้
2094	อุบลราชธานี	สิรินธร	เทศบาลตำบลช่องเม็ก	ยังไม่เปิดใช้
2095	อุบลราชธานี	สิรินธร	องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก	ยังไม่เปิดใช้
2096	อุบลราชธานี	สิรินธร	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย	ยังไม่เปิดใช้
2097	อุบลราชธานี	นาตาล	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล	ยังไม่เปิดใช้
2098	อุบลราชธานี	นาตาล	องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน	ยังไม่เปิดใช้
2099	อุบลราชธานี	เหล่าเสือโก้ก	เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก	ยังไม่เปิดใช้
2100	อุบลราชธานี	เหล่าเสือโก้ก	องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
2101	อุบลราชธานี	สว่างวีระวงศ์	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งโดม	ยังไม่เปิดใช้
2102	อุบลราชธานี	สว่างวีระวงศ์	เทศบาลตำบลท่าช้าง	ยังไม่เปิดใช้
2103	อุบลราชธานี	สว่างวีระวงศ์	เทศบาลตำบลสว่าง	ยังไม่เปิดใช้
2104	อุบลราชธานี	น้ำขุ่น	เทศบาลตำบลตาเกา	ยังไม่เปิดใช้
2105	อุบลราชธานี	น้ำขุ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์	ยังไม่เปิดใช้
2106	อุบลราชธานี	น้ำขุ่น	เทศบาลตำบลชีเหล็ก	ยังไม่เปิดใช้
2107	อุบลราชธานี	น้ำขุ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	ยังไม่เปิดใช้